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ขอมูลสําคัญ 

 

ป พ.ศ.                  กําลังการผลิตตอป(ตัน)                    ทุนจดทะเบียน(ลานบาท)                 เงินปนผล(บาท) 
 

2456 
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2459 
2460 
2464 
2465 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2477 
2478 
2479 
2480 
2481 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
2487 

 

2488 
2489 
2490 

1.0 

สงครามโลกครั้งท่ี 1 

20,000 – 27,000 

60,000     (6%) 
1.5 (1)                               180,000   (12%) 
3.0 (2)                               225,000   (10%) 

62,000   (หมอเผา2)                                                                                225,000   (10%) 
108,000 (หมอเผา3)                                                                                262,500   (10%) 

120,000                                                                                         210,000     (8%) 
288,750   (11%) 
236,250     (9%) 
183,750     (7%) 
183,750     (7%) 
183,750     (7%) 

2.625 (ลดทุน)                          210,000     (8%) 
210,000     (8%) 
210,000     (8%) 
262,500   (10%) 

4  (3)                                 52,500     (2%) 
303,750   (10%) 
320,000     (8%) 
200,000     (5%) 

1,039 (โรงงานบางซ่ือถูกระเบิดทําลาย                                                                    360,000     (9%) 
หมอเผา 1&2) 

992,000 (24.8%) 
1,542,322 (16.3%) 

10 (4)                              2,956,125    (30%) 
 

(เรียบเรียงจาก หนังสือครบรอบ 40 ป และ หนังสือครบรอบ 50 ป ของบริษทปูนซิเมนตไทย จากัด) 

  

1) ดัชนีของความผันผวน (พ.ศ.2475 ‐ 2489)
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จากขอมูลชุดนี้จะเห็นความผันผวนของธุรกิจไดระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองเงินปนผลที่มี

ความนาสนใจมาก แมวาจะเปนดัชนีของความผันผวนอยางมากเชนเดียวกับกําลังการผลิตและทุนจดทะเบียน

แตอยางไรก็ตาม ในชวงที่เกิดภาวะผันผวน บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ก็สามารถจายเงินปนผลไดอยาง

สม่ําเสมอ แมแตปที่มีการผลิตเพียงพันกวาตันเทานั้น 

ดัชนีของความผันผวนที่ควรอรรถาธิบายมีอยางนอย 2 ประเด็น 

ประการแรก การเพิ่มทุน ในชวงทศวรรษแรกของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด มีการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนอยางสม่ําเสมอในทุก ๆ 4 ป จาก 1 ลานบาท 

ในป พ.ศ.2456 เปน 1.5 ลานบาทในป พ.ศ.2460 และเพิ่มเปน 3 ลานบาทในป พ.ศ.2464 แตแลว

จากนั้นมา ไมมีการเพิ่มทุนเลยเปนเวลา 19 ป 

ไมเพียงเทานั้น ในระหวางนั้นมีการลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 2.65 ลานบาทในป พ.ศ.2479 ดวย กอน

จะเพิ่มทุนคร้ังใหญติดตอกันสองคร้ังในชวงเศรษฐกิจกาวกระโดดภายหลังสงคราม 

ประการที่สอง กําลังการผลิตโดยทั่วไปถือเปนการเพิ่มข้ึนคอนขางปกติ มีการเพิ่มกําลังการผลิตเปน

ชวง ๆ แตมีชวงเวลาหนึ่งที่กําลังการผลิตลดลงอยางฮวบฮาบ เนื่องจากในชวงนั้นเกิดสงครามโลกคร้ังที่สอง

และโรงงานบางซ่ือถูกทิ้งระเบิด หมอเผาที่ 1 และ 2 ไดรับความเสียหาย และจากนี้ก็มีการเพิ่มกําลังการผลิตสูง

มากข้ึน ทั้งนี้มาจากการวางแผนระยะยาว โดยเฉพาะความพยายามเพิ่มทุนเพื่อการสรางโรงงานแหงใหมที่

สําคัญมากที่ทาหลวง ซึ่งเผชิญอุปสรรคอยางมาก กวาจะสําเร็จก็ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง (อาน พ.ศ.

2491 โรงงานทาหลวง) 

จากสถานการณที่ผันแปรอยางมาก เปนมรสุมคร้ังใหญที่สุดต้ังแตต้ังกิจการเปนตนมาดวยวิกฤติการณ

รอบดานทั้งในและตางประเทศ ทั้งปจจัยมิติตาง ๆ ทั้งทางสงครามโลก การเปลี่ยนการปกครอง การเปล่ียน

นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ความไมมั่นคงทางการเมือง สําหรับบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด เองมีการ

เปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการบริษัทมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ จากนั้นก็มี

การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
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ในประวัติศาสตร 100 ปนี้กลาวไดวาสถานการณดังกลาวเปนมรสุมสําคัญที่รายแรงที่สุด แตที่นาสนใจ

กวานั้น ผูบริหารยุคนั้นสามารถนําพากิจการอยูรอดมาได ซึ่งนาจะเปนบทเรียนที่ดีสําหรับกิจการแหงศตวรรษ

หรืออาจนําไปเปรียบเทียบกับวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ซึ่งจะเปนบทเรียนเชิงเปรียบเทียบที่ดี

และมีประโยชนในอนาคตก็เปนได 

ชวงหวัเลีย้วหัวตอ 

มีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึนอยางมากมายในชวงนี ้จากระดับโลก ภูมิภาค ภายในประเทศ และสุดทาย 

กระทบตอบริษัทปูนซิเมนตไทย จาํกัด เอง 

สามารถประมวลไดดังนี ้

พ.ศ.2475 เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยคณะราษฎรเปนจุดเร่ิมตนของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง

ของไทยมาพรอมดวยนโยบายชาตินิยม 

พ.ศ.2478 สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จัดต้ังข้ึนแทนพระคลังขางที่ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ

ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด 

พ.ศ.2481 แผนการสรางโรงงานแหงใหมที่ทาหลวง (อาน พ.ศ.2491 โรงงานทาหลวง) 

พ.ศ.2482 สงครามโลกคร้ังที่ 2 เร่ิมตนข้ึนที่ยุโรปซ่ึงสงผลกระทบตอการคาที่มีกับบริษัทการคาระหวาง

ประเทศ 

พ.ศ.2483 Mr.Grut ในฐานะผูกอต้ังและมีบทบาทสําคัญในฐานะกรรมการตั้งแตตน ดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการตอเนื่องยาวนานมาถึง 22 ป 

(พ.ศ.2461–2483) ไดขอลาออกจากตําแหนง นับเปนจุดเร่ิมตนของการเปล่ียนแปลงโครงสราง

กรรมการที่เกิดข้ึนตอเนื่องจากนั้น 
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พ.ศ.2484 พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากร กาํหนดใหบริษัทตองเสียภาษีเงนิไดจากกาํไรบริษัทเปนคร้ังแรก 

พ.ศ.2484 เร่ิมตนอุตสาหกรรมเหล็ก โดยเปนความพยายามสนับสนนุนโยบบายของรัฐบาลใหม 

(อานพ.ศ.2505 เขาสูอุตสาหกรรมเหล็กอยางเต็มตัว) 

พ.ศ.2484 ญ่ีปุนบุกไทย 

พ.ศ.2486 พ.ร.บ.ภาษซีีเมนต (21 กันยายน พ.ศ.2486) 
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หากยอนไปศึกษา บทที่ 3 บททดสอบธุรกิจระดับภูมิภาค แลวก็จะพบวาการดําเนินกิจการของบริษัท

ปูนซิเมนตไทย จํากัด เกิดข้ึนและดํารงอยูไดดวยลักษณะธุรกิจที่ตองพึ่งพิงกลไกการคาระดับภูมิภาคและระดับ

โลก ดังนั้นเมื่อกลไกนี้ไมทํางานแลวก็เทากับวาการดําเนินกิจการนี้แทบจะเปนไปไมได 

กอนที่จะอธิบายสาเหตุและปจจัยดังกลาวขางตน ควรไดทราบพื้นฐานของเร่ืองนี้เสียกอน หนังสือของ

นักวิชาการหลายเลมมักเสนอวาต้ังแตวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในตลาดหุนสหรัฐเมื่อป พ.ศ.2472 ซึ่ง

สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทย โดยเร่ิมจากเศรษฐกิจของยุโรปที่ชลอตัว 

"จากนั้น (ป พ.ศ.2475) อังกฤษออกจากมาตรฐานทองคําจึงทําใหคาเงินปอนด

สเตอรริงลดคาลงเม่ือเปรียบเทียบกับเงินบาทแบงกสยามกัมมาจลหรือไทย

พาณิชยมีปญหาจนตองยืมเงินพระคลังขางที่มาแกไขสถานการณ" 

(หนงัสือ 100 ป จากบุคคลัภยสูไทยพาณิชย) 

สําหรับบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ดูเหมือนจะมีปญหาบางเชนเดียวกัน จากรายงานการประชุมมีการ

ยืมเงินจากพระคลังขางที่และจายคืนเปนระยะ ๆ เชนกัน แตจํานวนไมมาก นอกจากน้ีในทางบัญชีก็มีการ

สํารองหนี้สูญไวพอสมควร (รายงานการประชุมในชวงป พ.ศ.2476 - 2479) นอกจากนี้การเรียกคาหุนเต็ม

มูลคา 3 ลานบาทในตอนนั้นก็มีปญหาบาง ในที่สุดจึงตัดสินใจลดทุนจาก 3 ลานบาทเหลือ 2.65 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ดูเหมือนดําเนินกิจการไปอยางคอนขางปกติ แมจะมีการ

เปล่ียนแปลงการปกครองและมีการปรับโครงสรางพระคลังขางที่เปนสํานักงานทรัพยสินฯ  (อาน พ.ศ.2475 

เปล่ียนแปลงการปกครอง และ พ.ศ.2478 สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) 

แมวาสัญญาณของปญหาเร่ิมเกิดข้ึนบางในชวงนั้น โดยเฉพาะเรื่องขาดแคลนเช้ือเพลิงและวัตถุดิบ

สําคัญในการผลิต และเร่ิมรุนแรงมากข้ึนในชวงสงครามโลกคร้ังที่สองระเบิดข้ึนในยุโรปในป พ.ศ.2482 และ

ลุกลามในเอเชียจนถึงประเทศไทยในที่สุด 

  

2) กลไกธุรกิจระดับภูมิภาคไม
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ในสถานการณวิกฤตินี้ ประจวบเหมาะกับความยุงยากที่เกิดข้ึนภายในประเทศเองดวย บริษัทปูนซิ

เมนตไทย จาํกัด จึงจาํเปนตองปรับยุทธศาสตรคร้ังใหญ 

การขาดแคลนปจจัยการผลิต 

สัญญาณทั้งหลายทัง้ปวงนาจะเร่ิมตนจากปญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิตไปจนถึงเคร่ืองจักร

และอ่ืน ๆ ที่จาํเปนในการดําเนนิอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งสวนใหญตองนาํเขาจากตางประเทศ 

"บริษัทปูนซิเมนตไทย จาํกดั เสียใจที่ตองแจงวา บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด 

ไมไดเตรียมตัว ในการเสนอราคาสําหรับการสงออกในชวงนี้ ปริมาณการผลิตที่

สํารองไวนัน้ ก็เพียงพอสําหรับการสงออก และบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด กเ็ชื่อ

วาจะสามารถเสนอราคาที่ดึงดูดใจได แตวัตถุดิบสําคัญในการผลิตปูนซีเมนตคือ

ถานหนินัน้ ซึง่นาํเขาจากตางประเทศ และเปนเวลานานแลวที่การจดัหาถานหนิ

เปนไปดวยความยากลําบาก" 

จดหมายจาก Mr. C.F. Jespersen ถึง Sandilands, Buttery & Co., Penang 

เร่ืองการสงออกปูนซีเมนตไปปนัง วนัที ่8 ธันวาคม พ.ศ.2480 

นี่คือหลักฐานช้ินหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวาสถานการณในชวงหัวเล้ียวหัวตอนี้กําลังโหมโรงข้ึน อีกเร่ืองที่นา

บันทึกไวก็คือ ปญหาเงินลงทุนในระยะยาวเนื่องจากสัญญาณการขาดแคลนวัตถุดิบจนกลายเปนจุดเร่ิมตน

วิกฤติการณอยางชัดเจน 

จดหมายจากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ถึง Hongkong & Shanghai Banking Corporation แจงผล

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร เร่ืองการขอกูเงินเพื่อการลงทุนและการเปดบัญชีเงินฝากประจําใน

อนาคต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2480 สัญญาณนี้เปนการคาดการณลวงหนาระยะหนึ่งวาธุรกิจจะไม

ราบร่ืน และมีผลกระทบตอการลงทุนโครงการทาหลวง จึงไดดําริแผนการอ่ืน ๆ สํารองไว แตดูเหมือนความ

พยายามนั้นไมประสบความสําเร็จ 

  



หนา | 7  
 

การประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 384 (วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2483) มีการยอมรับอยางเปนทางการ

ซึ่งบันทึกในรายงานการประชุมวา "ตนทุนการทําปูนซีเมนตเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพิ่มสูงข้ึนมาก" พรอมกับรายงานถึง

อุปสรรคการหาเรือขนสงเคร่ืองจักรที่ส่ังซื้อสําหรับโรงงานทาหลวง 

ในเร่ืองการขาดแคลนวัตถุดิบสําคัญ ในการประชุมคร้ังตอมา (รายงานการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่

385 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2483) มีการดําริถึงแผนการเปล่ียนแปลงการผลิต "ความไมแนนอนในการจัดหา

ถานศิลาใหไดตามความตองการ และการจําหนายปูนซีเมนตยังมีปริมาณมากกวากําลังการผลิตอยูตอไป โดย

ปูนซีเมนตตราเสืออาจเหมาะใชแทนปูนซีเมนตตราชาง ไดใหผูจัดการทั่วไปเจรจากับลูกคาทุกรายที่ส่ังซื้อ

ปูนซีเมนตตราชางวาถายอมรับไดใหใชปูนซีเมนตตราเสือแทน" รายงานนั้นระบุไวซึ่งความจริงในเวลาตอมา

ในชวงสงครามประมาณ 4 ปนี้ ในรายงานประชุมกลาวถึงการข้ึนราคาสินคาหลายคร้ัง โดยไมมีการพูดถึง

ปูนซีเมนตตราชางแมสักคร้ังเดียว นาจะเปนไปไดวา หลังจากนั้นไมมีการผลิตปูนซีเมนตตราชาง 

จากหนังสือปูนซิเมนตไทย พ.ศ.2500 (หนา 89,90,97) กลาวถึงปูนซีเมนตตราชางวาเปนปูนซีเมนต

ชนิดปอรตแลนดตองใชอุณหภูมิในการเผาถึง 1,400-1,600 องศาเซลเซียส ขณะที่ปูนซีเมนตตราเสือหรือชนิดที่

เรียกกันในขณะนั้นวาซีเมนตซิลิกา โดยมีสวนผสมปูนปอรตแลนด 70% ผสมกับทราย 30% "ในประเทศซ่ึงไม

ใครมีเชื้อเพลิงธรรมชาติใช มักนิยมใชซิเมนตซิลิกากันมาก ทั้งนี้เพราะการผลิตปูนซีเมนตซิลิกาใชเชื้อเพลิงนอย

กวาซีเมนตปอรตแลนด" 

เหตุผลที่เชื่อมโยงไดวาการขาดแคลนวัตถุดิบที่เปนเชื้อเพลิงคุณภาพดี นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงการ

ผลิตชนิดของปูนซีเมนตดวย 

ในรายงานคร้ังตอ ๆ มาไดบทสรุปชัดเจนวาไดนําถานไมมาใชในการเผาปูนซีเมนตดวยจํานวนมาก แต

การจะไดมาซึ่งถานไมจําเปนตองใชรถไฟขนถาย อยางไรก็ตาม หากอานประวัติศาสตรชวงตนของบริษัทปูนซิ

เมนตไทย จํากัด และการรถไฟ แมจะเปนคูคากันแตความสัมพันธเปนไปตามขอตกลงเทานั้น บางชวงบางตอน

ก็ไมราบร่ืนนัก จึงมีการเสนอใหผูวาการรถไฟ (ขณะนั้นเรียกวาอธิบดี) มาเปนกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย

จํากัด 
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ในการประชุมคร้ังที่ 398 นายพันเอก หลวงเสรีเริงฤทธิ ซึ่งเปนผูวาการรถไฟในขณะนั้นไดเขารวม

ประชุมเปนคร้ังแรก (รายงานการประชุมคร้ังที่ 398 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2484) มีการพูดกันถึงการจัดหา

วัตถุดิบที่กลาวขางตนอยางวิตกกังวล 

"บอรดเปนหวงที่ผลกําไรชวงนี้ตกตํ่าลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ

สถานการณของถานศิลายังไมนาวางใจ ในกรณีบริษัทไมสามารถขอตูจากกรม

รถไฟไดมากเพียงพอขนถานไมซึ่งรออยูตามสถานีตาง ๆ เปนจํานวนมาก

โดยเฉพาะสายภาคอีสาน ทําใหคาดวาบริษัทตองข้ึนราคาปูนซีเมนต“ 

ดูเหมือนแผนการนําผูบริหารการรถไฟเขามาเปนกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด จะมีประโยชน

อยางแทจริง ในอีกประมาณ 3 เดือนถัดมามีปญหาเกิดข้ึนอยางรุนแรง 

"สถานการณบริษัทไมมีถานใชในกิจการของบริษัท ที่ประชุมอํานวยการใหจัดหา

ซื้อถานที่สงไดทันทีในตลาดกรุงเทพ ฯ จํานวน 400 ตัน ในอัตราตันละ 25 บาท

ซึ่งเวลาปกติ บริษัทจัดหาซ้ือไดในราคาตันละ 13 บาท ซึ่ง พล.ต.หลวงเสรีเริงฤทธิ์ 

รับรองเปนผูจัดหาซ้ือถานรายนี้ให และเรงรัดใหกรมรถไฟจัดหาตูขนสงถานของ

บริษัทจากภาคอีสานมาใหพอกับความตองการภายใน 4 วัน" 

ระบุไวใน รายงานการประชุมคร้ังที่ 401 วนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ.2484 

อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวไมไดแกไขไดโดยงาย จนตองมีการปดโรงงานในชวงนั้นชั่วคราว ไมมี

ขอมูลระบุวันแนชัด แตจากการตีความหลักฐานที่มีอยู คาดวาการปดโรงงานอยางเร็วก็ไมนาจะกอนวันที่ 10

มิถุนายน พ.ศ.2484 แตหลักฐานการเปดโรงงานมีระบุไวในรายงานการประชุมวามีการเปดโรงงานในวันที่ 21

มิถุนายน พ.ศ.2484 จากการคํานวณอยางคราว ๆ โรงงานมีการปดเพราะขาดแคลนถานไมประมาณ10 วัน ซึ่ง

ถือวาชวงเวลานั้น เปนความโกลาหลของการรถไฟและแสดงถึงบทบาทที่เอาจริงเอาจริงของกรรมการคนใหม

ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด 
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รายงานประชุมคร้ังที่ 402 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2484 มีการพูดถึงเร่ืองการตรวจสอบปญหาการสง

วัตถุดิบลาชา การแกปญหาเร่ืองนี้ระบุไวในรายงานประชุมยืดยาว ซึ่งในที่สุดโรงงานผลิตปูนซีเมนตแหงเดียว

ของไทยในตอนนั้นก็เดินเคร่ืองอีกคร้ังหนึ่ง 

กลไกการคาระดับภูมิภาคหยุดทํางานอยางทันทีทันใด หลังจากกองทัพญ่ีปุนบุกไทยในป พ.ศ.2484

หลังจากสงครามโลกปะทุที่ยุโรปกอนหนานี้ถึง 2 ปเต็ม นั่นคือธุรกิจของยุโรปที่อยูในประเทศไทยถือเปน

ทรัพยสินของศัตรูโดยเฉพาะอยางยิ่งของอังกฤษ ที่สําคัญไดแกบริษัทการคา รวมทั้งธนาคารซ่ึงสวนใหญเปน

ของอังกฤษ ซึ่งกิจการสําคัญเหลานั้นลวนเปนคูคาหลักของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด 

ความพยายามหาหนทางนําเขาถานหินจากตางประเทศดําเนินไป จนจวบใกลเวลาที่สงครามโลก

ระเบิดถึงเมืองไทย 

กอนหนากองทัพญ่ีปุนข้ึนประเทศไทยประมาณ 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ได

หารือเร่ืองหนึ่งที่นาสนใจมาก (รายงานการประชุมคร้ังที่ 406 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2484) 

"การสั่งซื้อถานศิลาจากตางประเทศและบริษัทมีหนังสือติดตอกับ MitsuiBussan 

Kaisha หลายฉบับ เร่ืองคาระวางเรือบรรทุกถานศิลาจากตางประเทศกับปญหา

เร่ือง บริษัทมิตซุย (กรุงเทพฯ) ส่ังปูนซีเมนตเขามาจําหนายในประเทศไทย บอรด

เห็นควรใหประธานเสนอเร่ืองบริษัทมิตซุย กับเจาหนาที่เกี่ยวของตอไป" 

รายงานการประชุมระบุถึงแผนการปรับตัวพรอมปญหาที่ยุงยาก เนื่องจากบริษัทมิตซุยเปนคูแขงทาง

การคาและเปนผูนําเขาปูนซีเมนตจากญ่ีปุนมาขายในประเทศไทยดวย 

อยางไรก็ตาม เอกสารเร่ืองการดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด และบริษัท มิตซุย

(กรุงเทพฯ) จาก Mitsui Bussan Kaisha ถึง Societe Francaise des Charbonnages du Tonkin เร่ือง

นโยบายการดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด และบริษัท Mitsui(กรุงเทพฯ) เกี่ยวกับถานหินฮอง

เกไดต้ังเงื่อนไขใหบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ส่ังซื้อสินคาผานบริษัทมิตซุยเทานั้น 
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ในชวงหัวเล้ียวหัวตอ การบุกของญ่ีปุนนี้มีเหตุการณที่นาสนใจควรบันทึกไว ผูบริหารบริษัทปูนซิเมนต

ไทย จํากัด ซึ่งส่ังซ้ือถานหินจากไฮฟองดินแดนอาณานิคมของฝร่ังเศสและอยูในระยะการสงมอบพอดี เมื่อ

กองทัพญ่ีปุนใกลเขามา จําเปนตองพลิกแพลงปรับแผนอยางแยบยล โดยมีการติดตอบริษัทขนสงของญ่ีปุนให

ดําเนินการขนถายสินคานี้แทนบริษัทการคายุโรป 

จดหมายจากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ถึง Societe Francaise des Charbonnages du Tonkin

เร่ืองเปล่ียนบริษัทขนถายสินคา สําหรับถานหินจํานวน 145 ตันที่บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ส่ังซื้อและกําลัง

ขนสงมาโดยเรือ Heiku Maru นั้น บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดเปล่ียนบริษัทขนถายสินคาเปนบริษัท 

MitsuiBussan Kaisha แทนบริษัทเดิมแลว ซึ่งถือวาเปนเหตุการณเกิดข้ึนกอนหนาประมาณ 1 เดือน กอน

กองทัพญ่ีปุนยกพลข้ึนบกในดินแดนประเทศไทย 

อุปสรรคโครงการทาหลวง 

โครงการทาหลวงเปนการขยายตัวทางธุรกิจเชิงยุทธศาสตรของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ซึ่งความ

เปนมาของโครงการกลาวไวพอสมควรแลว (อาน พ.ศ.2491 โรงงานทาหลวง) ในตอนนี้จะกลาวถึงอุปสรรค

ที่มาจากความเปนธุรกิจระดับภูมิภาค ซึ่งสาระของเร่ืองนี้ไดกลาวไวในบทที่ 3 อยางละเอียดแลว 

บทสรุปเบ้ืองตนเมื่อการคาระดับโลกและภูมิภาคไดรับผลกระทบจากสงคราม โครงการนี้ไดรับ

ผลกระทบโดยตรง โดยไมสามารถนําเคร่ืองจักรซึ่งสวนใหญมาจากยุโรปมายังประเทศไทยได โครงการทาหลวง

ในขอเขียนนี้ใชคํานี้แทนโรงงานทาหลวง ซึ่งจากการคนพบหลักฐานใหม แนวคิดของการเกิดข้ึนของโรงงานทา

หลวงมีความหมายกวางขวางมากกวาโรงงานปูนซีเมนตอีกแหงหนึ่งเทานั้น 

จินตนาการของโครงการท่ีขยายขึ้น 

โครงการนี้เชื่อมโยงกับความเปนธุรกิจระดับภูมิภาคอยางชัดเจน ในบทที่ 2 ไดกลาวถึงการลงทุนระดับ

ภูมิภาค โดยบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด มีความพยายามจะรวมกับรัฐบาลมาเลเซียในขณะนั้นในการสราง

โรงงานปูนซีเมนตในกัวลาลัมเปอร แตแผนการนี้เกิดอุปสรรคในชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียกอน 

(อานบทที่ 3 บททดสอบธุรกิจระดับภูมิภาค) 
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สงครามโลกคร้ังที่สองไดทําลายกลไกพื้นฐานของระบบอาณานิคมหรือการคาระดับโลกและภูมภิาคใน

ยานนี้ ซึ่งกระทบตอบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด โดยตรง 

การศึกษาเอกสารทางธุรกิจระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ที่ติดตอกับ Hongkong & 

ShanghaiBanking Corporation (HSBC) ทําใหภาพนั้นชัดเจนอยางมาก 

10 สิงหาคม พ.ศ.2485 

จดหมายจากคณะกรรมการควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวก(HSBC 

เดิม) ถึงบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (ในฐานะลูกหนี้ ธนาคารชารเตอร จํากัด) ดวยธนาคารอังกฤษทั้ง 3 

ธนาคาร คือ HSBC ธนาคารชารเตอร เละธนาคารเมอรแคนไตล ซึ่งถูกปดและอยูในความควบคุมของ

คณะกรรมการควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวกในภาวะคับขัน ไดเปดทําการ

สะสางบัญชี รับเงินจากลูกหนี้แลวและจะจายเงินงวดแรกใหเจาหนี้ของธนาคารในความอํานวยการของ

พนักงานเจาหนาที่แผนกธนาคารในเร็ววันนี้ ฉะนั้นในฐานะที่ปูนซิเมนตไทย จํากัด เปนลูกหนี้ของธนาคารขอให

โปรดจัดการชําระหนี้โดยเร็ว ถาขัดของประการใด โปรดแจงใหทราบ 

20 สิงหาคม พ.ศ.2485 

จดหมายจากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ถึงพนักงานเจาหนาที่แผนกธนาคาร คณะกรรมการควบคุม

และจัดการกิจการหรือทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวก (HSBC เดิม) บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดรับ

จดหมายฉบับวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2485 เร่ืองขอใหบริษัทฯ ชําระเงินซึ่งไดถอนเกินจํานวนจากธนาคารชาร

เตอร บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดรับทราบแลว เมื่อบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดรับหนังสือยืนยันตกลงการ

ชําระหนี้ ตามที่ไดหารือทางวาจาในวันที่ 18 แลว บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด จะรีบติดตอเพื่อชําระหนี้รายนี้ให

เรียบรอยทันที 

จดหมายดังกลาวนี้ เปนตัวอยางเอกสารแสดงการส้ินสุดของยุคธนาคารอาณานิคมในประเทศไทย ซึ่ง

ในการศึกษาระบบธนาคารในประเทศตอมา มกัจะกลาวไวสอดคลองกนัวาอิทธพิลธนาคารอาณานิคมส้ินสุด 

3) ปญหากลไกการเงินระบบอาณานิคม 
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ในชวงสงครามโลก คร้ันสงครามจบลง ธนาคารไทยหลายแหงก็เกิดข้ึน แมวาธนาคารตางประเทศจะหวนกลับ

เขามา ก็ไมสามารถมีอํานาจทางธุรกิจไดเชนเดิม (วิรัตน แสงทองคํา. หนังสือ "ธนาคารไทยลมสลาย") 

พึงสังเกตวาหลังจากสงครามยุติลง HSBC ก็มีการติดตอกับบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด อยูพอสมควร

โดยเปนเร่ืองที่ตกคางกันมากอนหนานั้น โดยเฉพาะเงินฝากหรือการถือครองเอกสารทางการเงินของบริษัทปูนซิ

เมนตไทย จํากัด ที่อยูในลอนดอน อํานวยความสะดวกในการชําระเงินซื้อเคร่ืองจักรสําหรับโรงงานทาหลวง ที่

สําคัญกวานั้นในขณะนั้นรัฐบาลควบคุมเงินตราอยางเขมงวด 

3 เมษายน พ.ศ.2489 

จดหมายจาก Mr.C. F. Jespersen บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ถึง Hongkong & Shanghai 

BankingCorporation ตอเนื่องจากคําส่ังของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ในจดหมายฉบับวันที่ 22 มีนาคม 

พ.ศ.2489 ที่ใหขายหลักทรัพยสเตอริงที่สาขาลอนดอนถืออยูทันทีที่หลักทรัพยนั้นขายได บริษัทปูนซิเมนตไทย 

จํากัด ขอใหสาขากรุงเทพเขียนไปหาสาขาลอนดอนโดยจดหมายอากาศ เพื่อขอใหสาขาลอนดอนนําเงินที่ขาย

ไดเครดิตเขาบัญชี The Siamese Treasury จํานวนเงิน £30,000 ซึ่งบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด จะออกเช็ค

เงินจํานวนนี้ใหกับ The Siamese Treasury และขอใหแจงบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ถึงจํานวนเงินคงเหลือ

ในบัญชี 

3 เมษายน พ.ศ.2489 

จดหมายจาก Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Bangkok ถึงผูจัดการ บริษัทปูนซิ

เมนตไทย จํากัด HSBC สาขากรุงเทพไดสงสําเนาจดหมายของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ฉบับวันที่ 3

เมษายน พ.ศ.2489 แจงใหสาขาลอนดอนดําเนินการขายหลักทรัพยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด และนําเงิน

เครดิตเขาบัญชี The Siamese Treasury เปนเงินจํานวน £30,000 ซึ่งสาขาลอนดอนจะสง Statement บัญชี

ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด มาให 

เร่ืองกฏการแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Regulations) บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด สามารถใชเงิน

ที่ไมไดตรึงไวที่ไหนก็ไดในเขตเงินสเตอริง สําหรับการโอนไปยังเขตที่ไมใชเขตสเตอริง จําเปนตองไดรับ



หนา | 13  
 

ใบอนุญาตจาก British Exchange Control ซึ่งจําเปนตองแจงวัตถุประสงคของการโอนเงิน HSBC สาขา

กรุงเทพไดแจง The Siamese Treasury วาไดนําเงินเขาบัญชี สาขาลอนดอนใหแลวเปนเงิน £30,000 

23 พฤศจิกายน พ.ศ.2489 

จดหมายจาก Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Bangkok ถึงผูจัดการ บริษัทปูนซิ

เมนตไทย จํากัด อางถึงจดหมาย HSBC สาขากรุงเทพฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2489 เร่ืองการชําระเงิน

จากกรุงเทพไปเดนมารก ขณะนี้สาขากรุงเทพไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากสาขาลอนดอนดังนี้ 

"The Bank of England แจงวาไดเตรียมดําเนินการโอนเงินจากบัญชีไทย

(Siamese Account) ไปยังบัญชีเดนมารก (Danish Account) เพื่อการนี้

เนื่องจากต๋ัวเงินแตละใบจะตองยื่นแยกกัน จึงขอใหแจงขอมูลโดยละเอียด" 

อางถงึยอหนาสุดทายนัน้ HSBC จึงขอใหบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด แจงขอมูลตอไปนี้เมื่อทาํการ

ชําระเงนิในอนาคต 

1) จุดประสงคของการชําระเงิน 

2) จํานวนบุคคลที่ไดรับประโยชนจากการชําระเงนิ 

2 ธันวาคม พ.ศ.2489 

จดหมายจาก Mr. Erik Thune บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ถึง Hongkong & Shanghai 

BankingCorporation อางถึงคําส่ังซื้อเงนิจํานวน £228 เมื่อวนัที ่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2489 ซึ่งบริษัทปูนซิเมนต

ไทย จาํกัดขอให HSBC สาขากรุงเทพ "จายเงินให F.L.Smidth เลขที่ 33 Vestergade, Copenhagen เปนเงนิ 

£228 เปนคาชิ้นสวนอะไหลเคร่ืองไฟฟาดีเซล สําหรับบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด" โดยทาง T/T 

4 ธันวาคม พ.ศ.2489 

จดหมายจาก Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Bangkok ถึงบริษัทปูนซิเมนตไทย

จํากัด HSBC สาขากรุงเทพไดรับจดหมายของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ฉบับวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2489 
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และแบบฟอรมเปลา 12 ใบ พรอมกันนี้ขอนําสงใบเสร็จสําหรับการถือหุนจํานวน 100 หุนของ Miss Van 

Horen 

3 กุมภาพันธ พ.ศ.2490 

จดหมายจาก Mr.Erik Thune บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ถึง Hongkong & Shanghai Banking 

Corporation, บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ขอยืนยันการรองขอทางวาจาวันนี้ที่ขอใหโทรเลขไปยังตัวแทน 

HSBC ที่ลอนดอน เพื่อใหเล่ือนการขายหลักทรัพยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ออกไปจนกวาจะไดรับแจง 

อางถึงจดหมายของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ฉบับวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2489 ซึ่งบริษัทปูนซิเมนต

ไทย จํากัด ไดส่ังให HSBC สาขากรุงเทพขายหลักทรัพยที่เปนสเตอริงที่ถืออยูที่สาขาลอนดอนและนําเงินให 

The Royal Siamese Treasury เปนเงิน £30,000 แตจากขอเท็จจริงที่วาบัญชีเบิกเงินเกินบัญชีของบริษัทปูนซิ

เมนตไทย จํากัด กับธนาคาร Privatbanken ไดรับการชําระสวนหนึ่งแลวเปนเงิน £10,000 จาก Bank of Siam 

และชําระโดย Siam Commercial Bank ในวันที่ 6 กุมภาพันธ และธนาคาร Privatbanken ยินยอมปลดการคํ้า

ประกันวงเงิน £30,000 ฉบับวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2489 ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เมื่อไดรับเงินจํานวน 

£10,000 และเนื่องจากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดเร่ิมเจรจาเรื่องการชําระเงินอีก £10,000 จึงอยากให

HSBC เล่ือนระยะเวลาการขายหลักทรัพยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ในลอนดอนออกไปกอน 

20 กุมภาพนัธ พ.ศ.2490 

จดหมายจาก Mr.Erik Thune บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ถึง Hongkong & Shanghai 

BankingCorporation, Bangkok อางถึงเครดิต £1,040 ที่เปดใหกับ F.L. Smidth & Co., Copenhagen 

สําหรับมอเตอรและอุปกรณวัดที่มีผลบังคับใชถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2490 บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ขอ

นําสงสําเนาโทรเลขฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธที่ไดรับจาก Suppliers และขอให HSBC สาขากรุงเทพฯ 

ดําเนินการตออายุเครดิตไปจนถึงส้ินเดือนมีนาคมตามที่รองขอ 

เปนเร่ืองที่ไมอาจหลีกเล่ียงไดสําหรับธุรกิจกับการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด

ซึ่งเปนกิจการอุตสาหกรรมสําคัญที่สุดของไทยในเวลาน้ัน ก็ไดเกี่ยวของกับการเมืองไทยซ่ึงเปนชวงหัวเล้ียว

หัวตอที่สุดของไทยเลยก็วาได 
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หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรในป พ.ศ.2475 (อาน พ.ศ.2475 เปล่ียนแปลงการ

ปกครอง) ส่ิงที่กระทบโดยตรงคือการต้ังสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ในป พ.ศ.2478 (อาน พ.ศ.

2478 สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) ซึ่งไดกลาวมาบางแลวนั้น หากศึกษาลงรายละเอียดจะพบ

ขอมูลเพิ่มเติมที่นาสนใจมากข้ึน 

การเปล่ียนแปลงคร้ังนั้นเกิดข้ึนในชวงพระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) เปนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังของรัฐบาลคณะราษฎรในชุดที่ 6 (22 กันยายน พ.ศ.2477 - 1 สิงหาคม พ.ศ.2478) (อาน

คณะกรรมการกับตําแหนงทางการเมือง) และหลังจากนั้นป พ.ศ.2479 พระยามานวราชเสวีก็เขามาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด พรอมกันดวยในเวลาเดียวกัน ขอมูลนี้นาจะเปนจุดเร่ิมตนสําคัญ

ของการเกี่ยวของกับการเมือง 

สถานการณการเมืองในขณะนั้นมีการผันแปรอยางมาก โดยเฉพาะการแตงต้ังคณะรัฐมนตรีในชวง 20

ป (พ.ศ.2475 -2495) ซึ่งถือเปนชวงความยุงยากที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลง

คณะรัฐมนตรีถึง 25 ชุด มากที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองไทยก็วาได (อาน รัฐบาลไทย พ.ศ.2475-2490) 

เปนที่นาสังเกตวาพระยามานวราชเสวี ถือเปนบุคคลที่มีบทบาทตอเนื่องทั้งทางการเมืองและการ

บริหารบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ในตําแหนงทางการเมือง พระยามานวราชเสวี เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 2

คร้ังกอนดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และหลังจากนั้นก็ดํารงตําแหนงประธานสภา

ผูแทนราษฎรตอเนื่องกันหลายรัฐบาล เปนเวลาถึง 11 ป (พ.ศ.2478 - 2489) ขณะเดียวก็ดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด เปนเวลายาวนานถึง 28 ปจนกระทั่งเสียชีวิต (พ.ศ.2479 - 2507) ซึ่ง

ในชวงเวาลานั้นไดดํารงตําแหนงประธานกรรมการถึง 22 ป (พ.ศ.2485 - 2507) ถือเปนประธานกรรมการของ

บริษัทที่ดํารงตําแหนงยาวนานที่สุด นี่ก็อาจจะตั้งสมมติฐานไดวาความตอเนื่องและความสมดุลในชวงความ

ผันแปรของสถานการณมากที่สุดในชวงนั้น นาจะมาจากกรรมการผูนี้ดวย 

จากขอมูลการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัทจํานวนมากในชวงนั้น เมื่อเปรียบเทียบชวงกอนหนานั้น

แสดงใหเห็นความผันแปรของสถานการณและการเมือง โดยเฉพาะในชวงหลังการเปล่ียนการปกครองที่มีการ
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เปล่ียนประธานกรรมการเปนคนไทยและมีการเพิ่มเติมกรรมการที่ถือวาเปนตัวแทนของคณะราษฎร (อาน พ.ศ.

2483 คนไทยมีบทบาทบริหารมากข้ึน) 

ความเกี่ยวของกับการเมืองมีหลายเหตุการณที่เคยกลาวถึงเปนเร่ือง ๆ มาแลว ไมวากรณีบริษัทไทย

นิยมพาณิชย จํากัด (อาน บริษัทไทยนิยมพาณิชย จํากัด) เขามาผูกขาดการขายปูนซีเมนตและกรณีสํานักงาน

ทรัพยสินฯ ทําสัญญาซ้ือขายปูนซีเมนตจํานวนมากในชวงขาดแคลน ทําใหมีการลักลอบขายปูนซีเมนตราคา

แพงในตลาดมืดนั้น หากมองในระดับโครงสรางทางความคิดมีอีกหลายเร่ืองที่ควรกลาวถึง 

อุตสาหกรรมเหล็ก จุดเริ่มตนมาจากการเมือง 

แนวความคิดเร่ืองนี้มีการอรรถาธิบายอยางครบถวนมาแลว (อาน พ.ศ.2503 เขาสูอุตสาหกรรมเหล็ก

อยางเต็มตัว) อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงสถานการณในตอนน้ันสมควรจะลงรายละเอียดใหมากข้ึนเพื่อ

สนับสนุนแนวคิดในบทความขางตน เหตุการณสําคัญในเร่ืองนี้เกิดข้ึนอยางจริงจัง ในชวงปพ.ศ.2484 -2485 

พรอม ๆ กับการเปล่ียนแปลงประธานกรรมการเปนคนไทยคนแรกและเปนกรรมการที่มาจากคณะราษฎร 

นี่คือลําดับเหตุการณสําคัญ (คัดยอมาจากรายการประชุมคณะกรรมการของบริษทั) 

23 มกราคม พ.ศ.2484 

รายงานผลการตรวจแรเหล็กข้ันตนโดย มร.บุส ผูเช่ียวชาญจากสวีเดน และรางหนังสือบริษัทรายงาน

หลวงเดชสหกรณ ปลัดกระทรวงเกษตราธิการ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2484 (รายงานการประชุมคร้ังที่ 394 

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2484) 

29 เมษายน พ.ศ.2484 

ผลการตรวจหาแรเหล็กบริเวณเหนือกรุงเทพฯ เปนที่นาพอใจ จึงไดมีการเสนอหลักการเกี่ยวกับการ

อนุญาตสัมปทาน ที่ประชุมอํานวยการเห็นชอบทุกขอเวนแตขออายุสัมปทาน ใหแกระยะสัมปทานคร้ังแรกเปน

25 ป และตอไปคราวละ 10 ป (รายงานการประชุมคร้ังที่ 399 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2484) 

30 มิถุนายน พ.ศ.2484 
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หนังสือกระทรวงเกษตรธิการเร่ืองสัมปทานแรเหล็ก ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2484 ที่ประชุม

อํานวยการรับทราบหลักการวากระทรวงเกษตรธิการจะรับพิจารณาการย่ืนเร่ืองราวขอสัมปทานแรเหล็กใน

ทองที่ใดเหนือกรุงเทพฯ สวนผลการตรวจแรให มร.บุส ทํารายงานเสนอตอบริษัทกอนเดินทางไปจากประเทศ

ไทย (รายงานการประชมุคร้ังที่ 401 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2484) 

20 สิงหาคม พ.ศ.2484 

รายงานเบ้ืองตนการสํารวจแหลงแรเหล็กในประเทศไทย เรียบเรียงโดยผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ

และรายงานนี้ตองเสนอใหรัฐบาลพิจารณาดังที่ตกลงกันไวแตแรก นอกจากนี้ ผูเช่ียวชาญสํารวจแร มร.บุส กับ

ผูอํานวยการโรงงานของบริษัทคือ Mr. Haastrup Nielsen ไดออกเดินทางไปทวีปยุโรปพรอมกันต้ังแตวันที่ 9

สิงหาคม พ.ศ.2484 โดยผานทางเคปทาวนและลิสบอน ในการเดินทางคร้ังนี้ไดมอบหมายใหผูอํานวยการ

โรงงานดําเนินการวางแผนสรางโรงถลุงเหล็กและโรงรีดเหล็ก โดยอาศัยแหลงแรเหล็กที่เขาทับควายและท่ี

ตําบลหัวหวาย ซึ่งแผนการนี้บริษัทเคยรับรองจะเสนอใหรัฐบาลพิจารณาโดยเร็ว เพื่อจัดการโอนสัมปทาน

สําหรับจังหวัดกระบ่ีมาใช (รายงานการประชุมคร้ังที่ 404 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2484) 

25 มีนาคม พ.ศ.2485 พระยามานวราชเสวียอมรับเปน Chairman ตามขอเสนอของเจาพระยาศรี

พิพัฒน โดยมีนายจิตตะเสน ปญจะ เปน Director ใหม ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมอํานวยการ 

Chairman คนใหมกลาวในนามที่ประชุมอํานวยการขอบคุณนายชุณห ปณฑานนท Chairman ที่พึ่งพน

ตําแหนงไป 

บริษัทเจรจากับรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการทําเหมืองแรเหล็กไดส้ินสุดลงและไดผลดี การทดลองถลุงแร

เหล็กเพื่อผลิตเหล็กถลุง (Pig-Iron) ในเตาทดลองที่จัดสรางข้ึนที่บางซ่ือไดเปนผลสําเร็จ การดําเนินงานข้ัน

ตอไปคือการเรงสรางเตาถลุงเหล็กข้ึนที่โรงงานทาหลวงใหแลวเสร็จโดยเร็ว 1 เตา สามารถผลิตเหล็กได

ประมาณวันละ 10 ตัน นอกจากผลิตเหล็กถลุง (เหล็กหลอ) แลว บริษัทจะทดลองคนควาวิธีผลิตเหล็กกลาเปน

ข้ันตอไป ในการเร่ิมอุตสาหกรรมประเภทใหมนี้ รัฐบาลไดใหยืมผูเช่ียวชาญมารวมมือกับบริษัทดวย 2 นาย คือ

ดร.จาง รัตนรัตน (นายชางเคมี) กับนายสมัคร บุราวาศ (นายชางเหมืองแร) โดยไมตองการผลประโยชนตอบ

แทนแตอยางใด (รายงานการประชุมคร้ังที่ 411 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2485) 
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27 สิงหาคม พ.ศ.2485 

บริษัทนาํเหล็กถลุงที่ผลิตได 1 ตันแรกจากแรเหล็กในประเทศไทยไปมอบใหนายกรัฐมนตรี (รายงาน

การประชุมคร้ังที ่416 วนัที ่27 สิงหาคม พ.ศ.2485) 

เมืองอุตสาหกรรมใหม 

มีอีกมิติหนึ่งของความสําคัญของโครงการทาหลวงที่เช่ือมโยงกับการเมืองในขณะนั้นโดยตรง อัน

เนื่องมาจากรัฐบาลในขณะนั้นมีแผนการสรางนครหลวงแหงใหมที่จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งในความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทวาอยูในบริเวณไมไกลจากสถานที่ต้ังโรงงานทาหลวงที่จังหวัดสระบุรีเทาใด จึงมีดําริจะ

เชิญรัฐมนตรีอุตสาหกรรม รัฐมนตรีคมนาคม และรัฐมนตรีพาณิชยไปชมโรงงาน แมวาสถานการณในขณะนั้น

ยังอยูในชวงสงครามก็ตาม 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 414 (วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2485) ระบุวา "มีการเสนอราชกิจจานุเบกษา

ฉบับประกาศพระราชกําหนดจัดสรางนครหลวงใหม ซึ่งจะต้ังอยูใกลเคียงโรงทําปูนเม็ดและโรงถลุงเหล็กที่

ตําบลทาหลวง ที่ประชุมอํานวยการ มีมติใหทําหนังสือเสนอรัฐมนตรีอุตสาหกรรม แจงผลกระทบตอบริษัท

เนื่องจากการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้และหาทางเชิญรัฐมนตรีอุตสาหกรรม รัฐมนตรีคมนาคม และ

รัฐมนตรีพาณิชย รวมทั้งขาราชการผูใหญหลายทานไปชมทรัพยสินของบริษัทที่ตําบลทาหลวงและบานหมอ 

 

"ประมาณ 1 เดือนจากนั้น เมื่อวันเสารที่ 25 กับวันอาทิตยที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.

2485 รัฐมนตรีหลายคนและขาราชการผูใหญอีกหลายคนไดไปเย่ียมชมทรัพยสิน

ของบริษัทที่ตําบลทาหลวง ผูที่ไปรวมชมตางมีความพอใจ เช่ือวารัฐบาลคง

พิจารณาเปนอยางดี เพื่อใหผลประโยชนของบริษัทกับการจัดสรางนครหลวงใหม

ประสานกันได"  

(รายงานการประชุมคร้ังที ่415 วันที่ 30กรกฎาคม พ.ศ.2485) 
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แตก็ไมปรากฏหลักฐานแนชัดในเร่ืองนี้อีก ในเวลาตอมาประมาณ 10 ป ซึ่งทราบอยางแนชัดแลววา

แผนการกอสรางนครหลวงใหมไมบรรลุ มีหลักฐานที่นาสนใจประการหนึ่ง เปนแนวความคิดของผูจัดการบริษัท

ปูนซิเมนตไทยในขณะนั้น (Mr.Friis Jespersen) ซึ่งเปนไปไดวามีความเช่ือมโยงกับแนวคิดนครหลวงแหงใหม

ก็เปนได 

จากรายงานของหนังสือครบรอบ 40 ป จัดทําข้ึนหลังจาก จอมพล ป.พิบูลสงคราม เยือนโรงงานไม

นาน โดยหลักฐานการพิมพระบุในปเดียวกันนั้นเอง (ภาพ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เยือนโรงงาน วันที่ 15

ตุลาคม พ.ศ.2496) มีแนวคิด "เมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของไทย" ปรากฏอยูอยางชัดเจน 

โรงงานทาหลวงเปนเพียงสวนหนึ่งของจินตนาการเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของประเทศไทยปรากฏ

อยูในหนังสือกิจการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ในระยะ 40 ป พ.ศ.2496 ซึ่งมีภาพแผนที่ปรากฏอยูหนา

สุดทายของหนังสือเลมนี้ โดยมีคําบรรยายอยางมีสีสันอยูในหนา 60-62 วา "เมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของ

ประเทศ" ไวดวย ทั้งนี้อางวาเปนจินตนาการมาแลวกอนหนา ต้ังแตเยือนสถานที่แหงนี้คร้ังแรกซึ่งเปนทุงนา

ประมาณ 15 ปกอนหนานั้น หากพิจารณาในแผนท่ีหนา 62 จะพบวาจินตนาการเมืองอุตสาหกรรมไปไกลกวา

ปจจุบันดวย ซึ่งเปนภาพที่ประกอบยานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในพื้นที่กวางใหญ สถานที่ราชการ สถานการคา 

ฯลฯ 
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เปนเร่ืองที่ไมอาจหลีกเล่ียงไดสําหรับธุรกิจกับการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด 

ซึ่งเปนกิจการอุตสาหกรรมสําคัญที่สุดของไทยในเวลาน้ัน ก็ไดเกี่ยวของกับการเมืองไทยซ่ึงเปนชวงหัวเล้ียว

หัวตอที่สุดของไทยเลยก็วาได 

หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรในป พ.ศ.2475 (อาน พ.ศ.2475 เปล่ียนแปลงการ

ปกครอง) ส่ิงที่กระทบโดยตรงคือการต้ังสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ในป พ.ศ.2478 (อาน พ.ศ.

2478 สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) ซึ่งไดกลาวมาบางแลวนั้น หากศึกษาลงรายละเอียดจะพบ

ขอมูลเพิ่มเติมที่นาสนใจมากข้ึน 

การเปล่ียนแปลงคร้ังนั้นเกิดข้ึนในชวงพระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) เปนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังของรัฐบาลคณะราษฎรในชุดที่ 6 (22 กันยายน พ.ศ.2477 - 1 สิงหาคม พ.ศ.2478) (อาน 

คณะกรรมการกับตําแหนงทางการเมือง) และหลังจากนั้นป พ.ศ.2479 พระยามานวราชเสวีก็เขามาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด พรอมกันดวยในเวลาเดียวกัน ขอมูลนี้นาจะเปนจุดเร่ิมตนสําคัญ

ของการเกี่ยวของกับการเมือง 

สถานการณการเมืองในขณะนั้นมีการผันแปรอยางมาก โดยเฉพาะการแตงต้ังคณะรัฐมนตรีในชวง 20 

ป (พ.ศ.2475 -2495) ซึ่งถือเปนชวงความยุงยากที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลง

คณะรัฐมนตรีถึง 25 ชุด มากที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองไทยก็วาได (อาน รัฐบาลไทย พ.ศ.2475-2490) 

เปนที่นาสังเกตวาพระยามานวราชเสวี ถือเปนบุคคลที่มีบทบาทตอเนื่องทั้งทางการเมืองและการ

บริหารบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ในตําแหนงทางการเมือง พระยามานวราชเสวี เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 2 

คร้ังกอนดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และหลังจากนั้นก็ดํารงตําแหนงประธานสภา

ผูแทนราษฎรตอเนื่องกันหลายรัฐบาล เปนเวลาถึง 11 ป (พ.ศ.2478 - 2489) ขณะเดียวก็ดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด เปนเวลายาวนานถึง 28 ปจนกระทั่งเสียชีวิต (พ.ศ.2479 - 2507) ซึ่ง

ในชวงเวาลานั้นไดดํารงตําแหนงประธานกรรมการถึง 22 ป (พ.ศ.2485 - 2507) ถือเปนประธานกรรมการของ

4) บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากดั กับการเมือง 
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บริษัทที่ดํารงตําแหนงยาวนานที่สุด นี่ก็อาจจะตั้งสมมติฐานไดวาความตอเนื่องและความสมดุลในชวงความ

ผันแปรของสถานการณมากที่สุดในชวงนั้น นาจะมาจากกรรมการผูนี้ดวย 

จากขอมูลการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัทจํานวนมากในชวงนั้น เมื่อเปรียบเทียบชวงกอนหนานั้น

แสดงใหเห็นความผันแปรของสถานการณและการเมือง โดยเฉพาะในชวงหลังการเปล่ียนการปกครองที่มีการ

เปล่ียนประธานกรรมการเปนคนไทยและมีการเพิ่มเติมกรรมการที่ถือวาเปนตัวแทนของคณะราษฎร (อาน พ.ศ.

2483 คนไทยมีบทบาทบริหารมากข้ึน) 

ความเกี่ยวของกับการเมืองมีหลายเหตุการณที่เคยกลาวถึงเปนเร่ือง ๆ มาแลว ไมวากรณีบริษัทไทย

นิยมพาณิชย จํากัด (อาน บริษัทไทยนิยมพาณิชย จํากัด) เขามาผูกขาดการขายปูนซีเมนตและกรณีสํานักงาน

ทรัพยสินฯ ทําสัญญาซ้ือขายปูนซีเมนตจํานวนมากในชวงขาดแคลน ทําใหมีการลักลอบขายปูนซีเมนตราคา

แพงในตลาดมืดนั้น หากมองในระดับโครงสรางทางความคิดมีอีกหลายเร่ืองที่ควรกลาวถึง 

อุตสาหกรรมเหล็ก จุดเริ่มตนมาจากการเมือง 

แนวความคิดเร่ืองนี้มีการอรรถาธิบายอยางครบถวนมาแลว (อาน พ.ศ.2503 เขาสูอุตสาหกรรมเหล็ก

อยางเต็มตัว) อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงสถานการณในตอนน้ันสมควรจะลงรายละเอียดใหมากข้ึนเพื่อ

สนับสนุนแนวคิดในบทความขางตน เหตุการณสําคัญในเร่ืองนี้เกิดข้ึนอยางจริงจัง ในชวงป พ.ศ.2484 -2485 

พรอม ๆ กับการเปล่ียนแปลงประธานกรรมการเปนคนไทยคนแรกและเปนกรรมการที่มาจากคณะราษฎร 

นี่คือลําดับเหตุการณสําคัญ (คัดยอมาจากรายการประชุมคณะกรรมการของบริษัท) 

23 มกราคม พ.ศ.2484 

รายงานผลการตรวจแรเหล็กข้ันตนโดย มร.บุส ผูเช่ียวชาญจากสวีเดน และรางหนังสือบริษัทรายงาน

หลวงเดชสหกรณ ปลัดกระทรวงเกษตราธิการ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2484 (รายงานการประชุมคร้ังที่ 394 

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2484) 
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29 เมษายน พ.ศ.2484 

ผลการตรวจหาแรเหล็กบริเวณเหนือกรุงเทพฯ เปนที่นาพอใจ จึงไดมีการเสนอหลักการเกี่ยวกับการ

อนุญาตสัมปทาน ที่ประชุมอํานวยการเห็นชอบทุกขอเวนแตขออายุสัมปทาน ใหแกระยะสัมปทานคร้ังแรกเปน 

25 ป และตอไปคราวละ 10 ป (รายงานการประชุมคร้ังที่ 399 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2484) 

30 มิถุนายน พ.ศ.2484 

หนังสือกระทรวงเกษตรธิการเร่ืองสัมปทานแรเหล็ก ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2484 ที่ประชุม

อํานวยการรับทราบหลักการวากระทรวงเกษตรธิการจะรับพิจารณาการย่ืนเร่ืองราวขอสัมปทานแรเหล็กใน

ทองที่ใดเหนือกรุงเทพฯ สวนผลการตรวจแรให มร.บุส ทํารายงานเสนอตอบริษัทกอนเดินทางไปจากประเทศ

ไทย (รายงานการประชุมคร้ังที่ 401 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2484) 

20 สิงหาคม พ.ศ.2484 

รายงานเบ้ืองตนการสํารวจแหลงแรเหล็กในประเทศไทย เรียบเรียงโดยผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ 

และรายงานนี้ตองเสนอใหรัฐบาลพิจารณาดังที่ตกลงกันไวแตแรก นอกจากนี้ ผูเช่ียวชาญสํารวจแร มร.บุส กับ 

ผูอํานวยการโรงงานของบริษัทคือ Mr. Haastrup Nielsen ไดออกเดินทางไปทวีปยุโรปพรอมกันต้ังแตวันที่ 9 

สิงหาคม พ.ศ.2484 โดยผานทางเคปทาวนและลิสบอน ในการเดินทางคร้ังนี้ไดมอบหมายใหผูอํานวยการ

โรงงานดําเนินการวางแผนสรางโรงถลุงเหล็กและโรงรีดเหล็ก โดยอาศัยแหลงแรเหล็กที่เขาทับควายและท่ี

ตําบลหัวหวาย ซึ่งแผนการนี้บริษัทเคยรับรองจะเสนอใหรัฐบาลพิจารณาโดยเร็ว เพื่อจัดการโอนสัมปทาน

สําหรับจังหวัดกระบ่ีมาใช (รายงานการประชุมคร้ังที่ 404 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2484) 

25 มีนาคม พ.ศ.2485  

พระยามานวราชเสวียอมรับเปน Chairman ตามขอเสนอของเจาพระยาศรีพิพัฒน โดยมีนายจิตตะ

เสน ปญจะ เปน Director ใหม ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมอํานวยการ Chairman คนใหมกลาวในนามที่

ประชุมอํานวยการขอบคุณนายชุณห ปณฑานนท Chairman ที่พึ่งพนตําแหนงไป 
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บริษัทเจรจากับรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการทําเหมืองแรเหล็กไดส้ินสุดลงและไดผลดี การทดลองถลุงแร

เหล็กเพื่อผลิตเหล็กถลุง (Pig-Iron) ในเตาทดลองที่จัดสรางข้ึนที่บางซ่ือไดเปนผลสําเร็จ การดําเนินงานข้ัน

ตอไปคือการเรงสรางเตาถลุงเหล็กข้ึนที่โรงงานทาหลวงใหแลวเสร็จโดยเร็ว 1 เตา สามารถผลิตเหล็กได

ประมาณวันละ 10 ตัน นอกจากผลิตเหล็กถลุง (เหล็กหลอ) แลว บริษัทจะทดลองคนควาวิธีผลิตเหล็กกลาเปน

ข้ันตอไป ในการเร่ิมอุตสาหกรรมประเภทใหมนี้ รัฐบาลไดใหยืมผูเช่ียวชาญมารวมมือกับบริษัทดวย 2 นาย คือ 

ดร.จาง รัตนรัตน (นายชางเคมี) กับนายสมัคร บุราวาศ (นายชางเหมืองแร) โดยไมตองการผลประโยชนตอบ

แทนแตอยางใด (รายงานการประชุมคร้ังที่ 411 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2485) 

27 สิงหาคม พ.ศ.2485 

บริษัทนําเหล็กถลุงที่ผลิตได 1 ตันแรกจากแรเหล็กในประเทศไทยไปมอบใหนายกรัฐมนตรี (รายงาน

การประชุมคร้ังที่ 416 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2485) 

เมืองอุตสาหกรรมใหม 

มีอีกมิติหนึ่งของความสําคัญของโครงการทาหลวงที่เช่ือมโยงกับการเมืองในขณะนั้นโดยตรง อัน

เนื่องมาจากรัฐบาลในขณะนั้นมีแผนการสรางนครหลวงแหงใหมที่จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งในความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทวาอยูในบริเวณไมไกลจากสถานที่ต้ังโรงงานทาหลวงที่จังหวัดสระบุรีเทาใด จึงมีดําริจะ

เชิญรัฐมนตรีอุตสาหกรรม รัฐมนตรีคมนาคม และรัฐมนตรีพาณิชยไปชมโรงงาน แมวาสถานการณในขณะนั้น

ยังอยูในชวงสงครามก็ตาม 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 414 (วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2485) ระบุวา  

"มีการเสนอราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศพระราชกําหนดจัดสรางนครหลวง

ใหม ซึ่งจะต้ังอยูใกลเคียงโรงทําปูนเม็ดและโรงถลุงเหล็กที่ตําบลทาหลวง ที่

ประชุมอํานวยการ มีมติใหทําหนังสือเสนอรัฐมนตรีอุตสาหกรรม แจงผลกระทบ

ตอบริษัทเนื่องจากการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้และหาทางเชิญรัฐมนตรี

อุตสาหกรรม รัฐมนตรีคมนาคม และรัฐมนตรีพาณิชย รวมทั้งขาราชการผูใหญ

หลายทานไปชมทรัพยสินของบริษัทที่ตําบลทาหลวงและบานหมอ" 
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"ประมาณ 1 เดือนจากนั้น เมื่อวันเสารที่ 25 กับวันอาทิตยที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.

2485 รัฐมนตรีหลายคนและขาราชการผูใหญอีกหลายคนไดไปเย่ียมชมทรัพยสิน

ของบริษัทที่ตําบลทาหลวง ผูที่ไปรวมชมตางมีความพอใจ เช่ือวารัฐบาลคง

พิจารณาเปนอยางดี เพื่อใหผลประโยชนของบริษัทกับการจัดสรางนครหลวงใหม

ประสานกันได"  

(รายงานการประชุมคร้ังที ่415 วันที่ 30 กรกฎาคม  พ.ศ.2485) 

แตก็ไมปรากฏหลักฐานแนชัดในเร่ืองนี้อีก ในเวลาตอมาประมาณ 10 ป ซึ่งทราบอยางแนชัดแลววา

แผนการกอสรางนครหลวงใหมไมบรรลุ มีหลักฐานที่นาสนใจประการหนึ่ง เปนแนวความคิดของผูจัดการบริษัท

ปูนซิเมนตไทยในขณะนั้น (Mr.Friis Jespersen) ซึ่งเปนไปไดวามีความเช่ือมโยงกับแนวคิดนครหลวงแหงใหม

ก็เปนได 

จากรายงานของหนังสือครบรอบ 40 ป จัดทําข้ึนหลังจาก จอมพล ป.พิบูลสงคราม เยือนโรงงานไม

นาน โดยหลักฐานการพิมพระบุในปเดียวกันนั้นเอง (ภาพ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เยือนโรงงาน วันที่ 15 

ตุลาคม พ.ศ.2496) มีแนวคิด "เมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของไทย" ปรากฏอยูอยางชัดเจน 

โรงงานทาหลวงเปนเพียงสวนหนึ่งของจินตนาการเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของประเทศไทยปรากฏ

อยูในหนังสือกิจการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ในระยะ 40 ป พ.ศ.2496 ซึ่งมีภาพแผนที่ปรากฏอยูหนา

สุดทายของหนังสือเลมนี้ โดยมีคําบรรยายอยางมีสีสันอยูในหนา 60-62 วา "เมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของ

ประเทศ" ไวดวย ทั้งนี้อางวาเปนจินตนาการมาแลวกอนหนา ต้ังแตเยือนสถานที่แหงนี้คร้ังแรกซึ่งเปนทุงนา

ประมาณ 15 ปกอนหนานั้น หากพิจารณาในแผนท่ีหนา 62 จะพบวาจินตนาการเมืองอุตสาหกรรมไปไกลกวา

ปจจุบันดวย ซึ่งเปนภาพที่ประกอบยานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในพื้นที่กวางใหญ สถานที่ราชการ สถานการคา 

ฯลฯ 
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สัญญาณวิกฤติภายในประเทศกอตัวมากอนที่จะเกิดสงครามโลก จากที่ไดกลาวไวในตอนกอน (อาน

กลไกธุรกิจระดับภูมิภาคไมทํางาน) โดยเฉพาะในเร่ืองการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต แตหากจะระบุวา

วิกฤติการณเร่ิมตนเมื่อใด ก็นาจะถือเหตุการณคร้ังแรกในประวัติศาสตรที่ระบุวา "หามสงออกปูนซีเมนต"

นั่นเอง 

วิกฤติการณที่วานี้ ก็คือการขาดแคลนปูนซีเมนตอยางหนักในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการผลิตไม

สมดุลกับความตองการในประเทศ ทั้ง ๆ ที่เศรษฐกิจในชวงสงครามไมดีก็ตาม ซึ่งจะวาไปแลว หลังจากนั้นอีก

ประมาณ 4 ป ก็มีวิกฤติการณปูนซีเมนตที่รุนแรงข้ึนอีกข้ันในชวงหลังสงคราม จนทําใหตองนําเขาปูนซีเมนต

จากตางประเทศ ซึ่งจะถือเปนชวงทายของวิกฤติการณปูนซีเมนตในรอบแรกของประวัติศาสตรนี้ ซึ่งจะขอ

กลาวถึงในตอนตอไป 

หากจะวิเคราะหคําวา "วิกฤติ" ใหลึกลงไปสําหรับบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด วิกฤติการณที่วานี้อาจจะ

รวมการแทรกแซงของรัฐบาลตอบริษัทดวย อยางไรก็ตาม หากศึกษาขอเท็จจริงในประวัติศาสตร ภาพของการ

เขามามีสวนรวมของรัฐบาลและการเมืองในบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ก็นับวามีมิติของการคํ้าจุนใหกิจการ

อยูรอดดวย 

การเกื้อกูลระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด กับรัฐบาลในชวงเวลานี้เปน ส่ิงที่นาศึกษา เนื่องจาก

นําพาใหรอดพนวิกฤติการณปูนซีเมนตไปได 

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในชวงนี้ โดยคนไทยเขามามีบทบาทมากข้ึนนั้น ถือวาเปนจังหวะที่

เหมาะสมกับสถานการณอยางยิ่ง เร่ิมตนดวยพระยามานวราชเสวี (พ.ศ.2479) มาเปนกรรมการ เปนคร้ังแรกที่

สัดสวนคนไทยมากกวาชาวตางชาติ จากนั้นนายชุณห ปณฑานนท ในฐานะผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสินฯ

เขามาดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทนชาวตางชาติ 

(พ.ศ.2482) นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงและชักนําบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ใหมีความสัมพันธใกลชิด

กับการเมืองมากข้ึน ไมวาจะเปนกรณีที่บริษัทไทยนิยมพาณิชย จํากัด เขามาผูกขาดการขายปูนซีเมนต

สํานักงานทรัพยสินฯ ซื้อปูนซีเมนตลวงหนาไปจนถึงโครงการอุตสาหกรรมเหล็กริเร่ิมข้ึน สวนตัวอยางกรณี  

5) การเผชิญวิกฤติปูนซีเมนต 
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นายพันเอก หลวงเสรีเริงฤทธิ (พ.ศ.2483) ผูวาการรถไฟเขามาเปนกรรมการที่กลาวไวในตอนตน ๆ ของบทน้ี

สะทอนแนวคิดของความพยายามแกปญหาความสัมพันธระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด กับการรถไฟ

อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ถือวาสําคัญมาก 

"ผูจัดการทั่วไปแถลงเร่ืองความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับบริษัทไทยนิยม

พาณิชย จํากัด จากนั้นไดฟงคําช้ีแจงเพิ่มเติมของนายพันเอกหลวงเสรีเริงฤทธ์ิ

ประธานกรรมการคนใหมของบริษัทไทยนิยมพาณิชย จํากัด ในการจะปรับปรุง

กิจการใหดีข้ึน แตในขณะนี้ควรใชสัญญาฉบับเดิมไปกอน" 

(รายงานการประชุมคร้ังที ่400 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2484) 

แสดงใหเห็นความลึกซ้ึงของการมาของกรรมการคนใหมเพิ่มเติมอีก ในขณะนั้นบริษัทปูนซิเมนตไทย

จํากัด ไมคอยจะพอใจการดําเนินการของบริษัทไทยนิยมพาณิชย จํากัด ในฐานะผูผูกขาดการขายปูนซีเมนต

โดยมีการเจรจาเพื่อแกไขปญหานี้ 

นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีก 2 คน คือ ร.อ.วัน รุยาพร ร.น. และนายจิตตะเสน ปญจะ ซึ่งถือไดวาเปน

ตัวแทนของคณะราษฎร (อางจากหนังสือชีวประวัติยอนายปรีดี พนมยงค) มีบทบาทสําคัญในคณะกรรมการ

ในชวงนี้เปนพิเศษ ไมเพียงเทานี้ คนไทยยังเขาไปมีบทบาทในเชิงการบริหารงานประจําวันมากข้ึน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการมาของหมอมหลวงอุดม สนิทวงศ ในตําแหนงรองจากผูจัดการชาวเดนมารกในป พ.ศ.2484 ซึ่งถือ

ไดวาไดเขามาในฐานะตัวแทนของคณะราษฎร "ใหรับม.ล.อุดม สนิทวงศ เขาทํางานในอัตราเดือนละ 800 บาท 

บอรดเห็นชอบตามขอเสนอของประธานกรรมการซึ่งเคยแจงใหผูจัดการใหญทราบกอนคร้ังหนึ่งแลว" รายงาน

การประชุมคร้ังที่ 397 (3 มีนาคม พ.ศ.2484) ระบุไวประธานกรรมการในขณะน้ันก็คือ นายชุณฑ ปณฑานนท 

ซึ่งมีฐานะเดียวกันกับหมอมหลวงอุดม สนิทวงศ ก็คือสมาชิกสายพลเรือนของคณะราษฎร (อางจากหนังสือ

รัฐสภาไทยในรอบส่ีสิบป. ประเสริฐ ปทมะสุคณธ) 

ในบทความของนายปรีดี พนมยงศ ก็ไดกลาวถึงหมอมหลวงอุดม สนิทวงศ ในฐานะผูรวมกอการใน

ฐานะนักศึกษาจากสวิสเซอรแลนด (บทความ"บางเร่ืองเกี่ยวกับการกอต้ังคณะราษฎรและระบอบ

ประชาธิปไตย") 
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การเขามาของกรรมการและผูบริหารชาวไทยพรอม ๆ กับการตอบสนองนโยบายตาง ๆ ของบริษัทปูนซิ

เมนตไทย จํากัด ตอคณะรัฐบาลในตอนน้ัน (ซึ่งเปล่ียนแปลงอยูเสมอ) นาจะเปนการสรางความสัมพันธที่ดี

ระดับหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการดํารงอยูไดทามกลางวิกฤติการณปูนซีเมนต 

ความสามารถในการปรับราคาใหสมดุลกับปริมาณการผลิตและความตองการ เปนผลใหผล

ประกอบการของบริษัทยังดีอยู 

เหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของซึ่งคัดจากรายงานการประชุม สามารถถายทอดเร่ืองราวตาง ๆ ของ

วิกฤติการณปูนซีเมนตไดเปนอยางดี 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 393 (วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2483) หนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการ

เร่ืองขอใหหามสงปูนซีเมนตออกนอกประเทศ ที่ประชุมอํานวยการมีมติเห็นดวยและใหสงสําเนาและหนังสือ

วิงวอนไปยังรัฐมนตรีคลังดวย 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 399 (วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2484) อนุมัติเพิ่มราคาปูนซีเมนตตราเสือ ตันละ

1.50 บาท และตราซุปเปอร ตันละ 2 บาท เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2484 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 407 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2484) กรมรถไฟประกาศเพิ่มอัตราคาระวาง

ขนสงดินขาวจากอัตราเดิมตันละ 1.20 บาท เปนตันละ 1.60 บาท ต้ังแตวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2484 จึง

จําเปนที่บริษัทควรเพิ่มราคาปูนซีเมนต คือตราเสือเพิ่มอีกตันละ 1 บาท ปูนซีเมนตตราซุปเปอรเพิ่มอีกตันละ

1.50 บาท ที่ประชุมอํานวยการอนุมัติใหเพิ่มราคาปูนซีเมนตได 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 410 (วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2485) เสนอผลกําไรประจําเดือนมกราคม 

พ.ศ.2485 เปนที่นาเสียใจวาผลกําไรในเดือนมกราคมนี้ไดตกตํ่าลงเหลือเกือบถึงกึ่งหนึ่งของผลกําไรที่เคยไดรับ

ในเดือนเดียวกันของปกอน นอกจากนี้ตนทุนการผลิตปูนซีเมนตตราเสือเพิ่มข้ึนอีกตันละ 2.14 บาท และตรา

ซุปเปอรเพิ่มข้ึนตันละ 3.13 บาท เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาสูงข้ึน ที่ประชุมอํานวยการมีมติใหเพิ่มราคาขาย

ปูนซีเมนตตราเสืออีกตันละ 2 บาทและตราซุปเปอร ตันละ 3 บาท 
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รายงานการประชุมคร้ังที่ 417 (วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2485) ที่ประชุมอํานวยการอนุมัติเพิ่มราคา

ปูนซีเมนตเนื่องจากราคาวัตถุดิบ อะไหล และวัสดุอ่ืนไดเพิ่มราคาข้ึน และชักจูงใหผูใชปูนซีเมนตใชตามความ

จําเปนที่สุด เพื่อใหบริษัทสามารถสงวนปูนซีเมนตสวนมากไปจําหนายใหแกรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญได

จนกวาวัตถุที่จําเปนตองใชในการผลิตปูนซีเมนตและเปนส่ิงที่หาชดเชยไมไดในประเทศที่บริษัทไดสํารองไวใน

ขณะนี้จะหมดลง ราคาปูนซีเมนตตราเสือออกจากโรงงานที่กรุงเทพฯ มีราคาตลาดต้ังแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.

2485 เปนตันละ 40 บาท ไมรวมคาพาหนะ  

แตในกรณีที่ลูกคาจัดหาวัตถุชนิดใดที่ขาดแคลนไมมีในประเทศไทยมาขายใหบริษัทได หากราคาอยูใน

ระดับที่เหมาะสมบริษัทจะลดราคาปูนซีเมนตใหในอัตราไมเกินตันละ 10 บาทเปนการตอบแทน นอกจากนี้

บริษัทเห็นควรลดราคาใหกรมกองตาง ๆ ของรัฐบาลในอัตราตันละ 10 บาท ในระยะเวลาทุก ๆ 4 เดือน บริษัท

จะนําสงเงินสวนลดคืนตรงตออธิบดี เมื่อปรากฏวาไมมีการนําปูนซีเมนตนั้นไปใชงานอ่ืน  

แตถามีการนําปูนซีเมนตไปใชในงานอ่ืน บริษัทก็สงวนสิทธิ์งดคืนเงินสวนลดใหบริษัทติดตามผลการ

ข้ึนราคาปูนซีเมนตคร้ังนี้อยางใกลชิดวา ในแตละเดือนกระทบกับผลกําไรของบริษัทอยางไร และถาสามารถทํา

ไดใหจัดสรรผลกําไรสวนหนึ่งเขาในบัญชีพิเศษ"ทุนสํารองสําหรับการกําหนดราคาปูนซีเมนต" เมื่อเหตุการณ

เขาสูภาวะปกติใหบริษัทนําทุนสํารองนี้ (เปนสวนหนึ่งของผลกําไรจากการข้ึนราคา) ใชในการจําหนาย

ปูนซีเมนตในราคาที่ตํ่ากวาราคาปกติ เพื่อเปนการตอบแทนลูกคาที่ตองซื้อปูนซีเมนตราคาสูงในภาวะคับขัน 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 423 (วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2486) ผลกําไรเดือนมกราคมเปนเงิน 95,000

บาท เปนกําไรจากการขายปูนซีเมนต 7,000 ตันเศษ การที่ปริมาณจําหนายเพิ่มข้ึนโดยฉับพลัน เปนเหตุให

ไดผลกําไรมากข้ึน เนื่องจากมีผูซื้อปูนซีเมนตไปสะสมไวเปนจํานวนมากประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคงไดมี

การลักลอบนําปูนซีเมนตออกไปจําหนายตางประเทศดวย เพราะมีปริมาณปูนซีเมนตจําหนายในทองตลาดถึง

5,500 ตัน เทียบกับจํานวนที่ทางราชการซื้อไปเพียง 1,700 ตัน เมื่อหักราคาเพิ่มพิเศษตันละ 10 บาทออกแลว

คงเหลือกําไรแทจริงในเดือนมกราคมเพียง 40,000 บาท อันเปนจํานวนในระดับปกติเพื่อปองกันการสะสม

ปูนซีเมนตและลักลอบนําออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักร บริษัทจึงไดรองเรียนไปยังรัฐบาล ในที่สุดรัฐบาล

ตกลงใหมีการควบคุมการใชปูนซีเมนตตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคเร่ิมประกาศใชเมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ พ.ศ.2486 
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รายงานการประชุมคร้ังที่ 425 (วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2486) ความจําเปนที่บริษัทตองเพิ่มคาแรงและ

เงินเดือนใหคนงาน เสมียน พนักงาน รวมทั้งนายชาง ทั้งนี้เพราะคาครองชีพเพิ่มสูงข้ึนจนไมสามารถหนวง

เหนี่ยวการชวยเหลือไวไดประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง นับต้ังแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2485 ซึ่งเปนวันที่บริษัท

เพิ่มราคาปูนซีเมนตคร้ังสุดทายเปนตนมา ราคาถานไม ทราย และวัตถุอ่ืน ๆ ไดเพิ่มสูงข้ึนมาก จากเหตุทั้ง 2

ประการนี้ ทําใหบริษัทไมสามารถดําเนินกิจการโดยหาผลกําไรตอไปได นอกจากจะไดรับอนุมัติใหเพิ่มราคา

ปูนซีเมนตข้ึนไปอีกตันละ 5 บาทสําหรับใบส่ังซื้อของรัฐบาล และตันละ 10 บาทสําหรับการจําหนายทั่วไป ซึ่ง

เงินที่ไดจากการเสนอใหข้ึนราคาอีก 5 บาทสําหรับราคาจําหนายทั่วไปนี้ บริษัทจะไมนําไปจายปนผล แตจะ

รวมไวในกองทุนสํารองเพื่อนําออกใชลดราคาปูนซีเมนตเมื่อสงครามไดยุติแลวที่ประชุมอํานวยการอนุมัติให

เพิ่มราคาปูนซีเมนตและใหเพิ่มคาแรงและเงินเดือนไดตามขอเสนอ 

โดยเฉพาะการข้ึนคาแรงและเงินเดือนนั้น ใหเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2486 เปนตนไปความ

ยุงยากในการผลิตและจําหนายปูนซีเมนตใหทันและเพียงพอกับความตองการที่ทวีคูณอยางผิดปกติ โดยบริษัท

ไดเจรจากับกระทรวงพาณิชย ขอใหรัฐบาลต้ังองคกรกลางควบคุมและพิจารณาแบงปนสวนปูนซีเมนตภายใน

วงงานของรัฐบาล 

รายงานการประชุม 430 (วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2486) เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้ึนภาษีปูนซีเมนต ซึ่งได

ประกาศใชเมื่อเร็ว ๆ นี้ จากการประชุมคร้ังที่ 426 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2486 ตอมาอธิบดีกรมสรรพสามิต

ไดติดตอมายังบริษัท โดยหนังสือที่ 6922/1943 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2486 และผูจัดการทั่วไปตอบหนังสือ

ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2486 วาบริษัทพรอมนําขอเสนอเขาที่ประชุมอํานวยการพิจารณา เมื่อกรม

สรรพสามิตและกระทรวงคลังเห็นดวยกับขอเสนอวา ถารัฐบาลไมข้ึนภาษีปูนซีเมนตจากอัตราที่เก็บอยูใน

ขณะนั้น บริษัทรับจะจายเงินชวยราชการในยามสงครามในอัตราตันละ 1 บาทตามจํานวนปูนซีเมนตที่

จําหนายได ซึ่งไมมีการตอบหนังสือกลับมา แตเมื่อผูจัดการทั่วไปและอธิบดีกรมสรรพสามิตไดนําหนังสือฉบับ

ขางตนไปยื่นใหอธิบดีกรมสรรพสามิตที่กรมรถไฟ เพื่อชี้แจงขอเสนอโดยละเอียด อธิบดีกรมสรรพสามิตกลาว

ใหความเห็นวาเปนขอเสนอที่ทางการเห็นชอบได แลวโทรศัพทเรียนขอเสนอตอรัฐมนตรีคลังโดยทันที แต

รัฐมนตรีคลังยืนยันใหบริษัทออกเงินชวยราชการในอัตราตันละ 2 บาทอยูนั่นเอง 
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ผูจัดการทั่วไปและ ม.ล.อุดม สนิทวงศ ไดเรียนช้ีแจงตออธิบดีวาเสียใจและผิดคาดหมายที่รัฐบาล

ปฏิเสธไมรับเงิน 80,000-100,000 บาทตอป และไมมีทางใดทําตามประสงครัฐมนตรีคลังได นอกจากการขึ้น

ภาษีปูนซีเมนตแลวใหผูใชเปนผูแบกรับภาระภาษีนั้นเสีย ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตขอรับขอเสนอของบริษัทไป

หารือกับรัฐมนตรีคลังอีกคร้ังหนึ่ง แตบริษัทเขาใจวาการหารือคงไมเปนผลเพราะรัฐบาลเสนอราง พ.ร.บ.เก็บ

ภาษีปูนซีเมนตเพิ่มข้ึนอีกเทาหนึ่งของอัตราเดิมผานสภาผูแทนราษฎรและไดประกาศใชเปนกฏหมายแลว และ

เปนการประกาศใชในลักษณะประจําโดยไมคํานึงวาเปนยามสงครามหรือไม 

ตอมามีขาวในวงการคาวาสภาผูแทนราษฎรรับรองวาบริษัทเปนผูเสียภาษีที่เพิ่มข้ึนทั้งหมด โดยไม

ผลักภาระไปยังผูใชปูนซีเมนต ผูจัดการทั่วไปจึงทําหนังสือยื่นตอรัฐมนตรีคลัง (วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2486)

อางถึงหนังสือของบริษัทที่มีไปถึงอธิบดีกรมสรรพสามิต (วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2486) กลาวไวชัดเจนวา คา

ภาษีปูนซีเมนตที่เพิ่มข้ึนนั้นจะเรียกเก็บจากผูใชปูนซีเมนตโดยข้ึนราคาปูนซีเมนตตามอัตราภาษีที่เพิ่มข้ึน 

หลังจากนั้น 1 วัน ผูจัดการทั่วไปไดขอพบกับอธิบดีกรมสรรพสามิต (วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2486)และ

ไดนําหนังสือของบริษัท (ลงวันที่ 13 เชนเดียวกัน) ไปยื่นใหโดยมีสําเนาหนังสือฉบับที่บริษัทมีไปถึงรัฐมนตรีคลัง 

กอนหนานั้น 1 วันแนบเสนอไปดวย ในการสนทนาคร้ังนี้อธิบดีกรมสรรพสามิตยอมรับวาไดรับรองกับสภา

ผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการข้ึนภาษีคร้ังนี้วาจะไมทําใหบริษัทตองข้ึนราคาปูนซีเมนต ในทายที่สุดอธิบดีกลาวเห็น

พองที่บริษัทยึดหลักที่รัฐบาลแถลงไวในป พ.ศ.2475 เมื่อเร่ิมออก พ.ร.บ.เก็บภาษีปูนซีเมนต(ถอยแถลงของพระ

ยาไชยยสสมบัติในขณะนั้น) มีความตอนหนึ่งวาภาษีที่จะเก็บเกินจากอัตรานี้จะตองตกเปนภาระของผูใช

ปูนซีเมนตตามอัตราภาษีที่เพิ่มข้ึนไมกี่วันตอมา หัวหนากองการสามิตจากกรมสรรพสามิตไดมาพบผูจัดการ

ทั่วไป และเจรจาขอรองอยาใหบริษัทข้ึนราคาปูนซีเมนต เพื่อมิใหอธิบดีกรมสรรพสามิตอยูในฐานะที่ลําบาก ซึ่ง

ผูจัดการเสนอวาใหระงับการประกาศใช พ.ร.บ.ภาษีซีเมนต หัวหนากองการสามิตจึงรับขอกลับไปพิจารณาแลว

จะแจงใหทราบ ยังไดแสดงความเสียใจที่รัฐมนตรีคลังมีความเห็นขัดกับความเห็นเอกฉันทของเจาหนาที่กรม

สรรพสามิตและไมรับขอเสนอของผูจัดการทั่วไป 

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2486 บริษัทไดเห็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหประกาศใช พ.ร.บ.ภาษี

ซีเมนตฉบับเพิ่มอัตรา ต้ังแตวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2486 เปนตนมา เปนผลใหบริษัทตองขาดทุนกวา 2,000

บาท ซึ่งเปนวิธีคอนขางแปลกในการตอบแทนความหวังดีของบริษัทที่เสนอบริจาคเงินให ปละเกือบ 100,000 
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บาท แตเดิมภาษีปูนซีเมนตคิดในอัตรา 35 สตางคตอ 170 ก.ก. (เทากับตันละ 2.06 บาท)ไดข้ึนภาษีอีกเทาตัว 

ซึ่งบริษัทจึงข้ึนราคาอีก 2 บาท รับภาระขาดทุนตันละ 6 สตางค 

ผูจัดการทั่วไปกลาวถึงถอยแถลงของรัฐมนตรีคลังวาผูจัดการทั่วไปเคยรับจะจายเงินชวยราชการ

มากกวาตันละ 1 บาทวา รัฐมนตรีคลังเขาใจเร่ืองสับสนกันคือในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2485 ผูจัดการทั่วไปไดยื่น

ขอเสนอตอรัฐมนตรีคลัง ขอมอบเงินชวยราชการกระทรวงคลังเปนเงินตันละ 10 บาท โดยจะขึ้นราคา

ปูนซีเมนตเทาจํานวนนั้น เพื่อเปนวิธียับยั้งการซ้ือปูนซีเมนตไปใชในส่ิงที่ไมจําเปนจริง ๆ ในยามคับขัน แตเกรง

กันวาประชาชนจะเขาใจผิดวารัฐบาลใหบริษัทเก็บภาษีทางออม จึงตกลงใหบริษัทเก็บเงินจากการขึ้นราคา

ปูนซีเมนตตันละ 10 บาท เปนเงินสํารองไวใชภายหลังสงคราม เพื่อจะไดลดราคาปูนซีเมนตลงเมื่อถึงเวลานั้น

ขอเสนอนี้บอรดเห็นชอบแลว และหลังจากไดพบรัฐมนตรีคลังในคร้ังนั้นแลว ผูจัดการทั่วไปไมมีโอกาสไดพบ

หรือเจรจากับรัฐมนตรีคลังอีกเลย 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 438 (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2487) ร.อ.วัน รุยาพร ร.น. เสนอญัตติใหมี

คณะอํานวยการชวยเหลือกิจการของบริษัทที่ยุงยากมากข้ึนในยามสงคราม นายจิตตะเสน ปญจะ รับรองญัตติ

ที่ประชุมอํานวยการมีมติต้ังกรรมการคณะหน่ึง มีประธาน นายจิตตะเสน ปญจะ และ ร.อ.วัน รุยาพร ร.น.สวน

การเรียกประชุม ให Chairman เปนผูนัดหมาย 

เร่ิมเดินโรงงานบางซ่ือ(หลังจากซอมแซมจากถูกทิ้งระเบิด) ต้ังแตวันที่ 30 เดือนนี้และจะเปดจําหนาย

ตอไปในวันที่ 15 มิถุนายน ผูจัดการทั่วไปเสนอใหเพิ่มกําไรพิเศษเพื่อชดใชคาเสียหายในยามสงครามเปนเงิน

ตันละ 5 บาท ตราประภาคารตันละ 85 บาท ตราเสือ ตันละ 90 บาท และตราซุปเปอรตันละ 150 บาท แตที่

ประชุมอํานวยการมีมติคิดกําหนดราคาตามขอเสนอของ ร.อ.วัน รุยาพร ร.น. ซึ่งนายจิตตะเสน ปญจะ เปนผู

รับรอง คือ การตั้งราคาผลิตปูนซีเมนตในสถานะสงคราม ซึ่งมีการเส่ียงภัยอยูมาก ผูจัดการทั่วไปทวงวาการ

เปล่ียนหลักการกําหนดราคาที่ยึดถือปฏิบัติมาตลอดอาจไมเปนผลดี เพราะหลักการนี้วางอยูบนรากฐานความ

จริงที่วาบริษัทเปนผูประกอบการทําปูนซีเมนตแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย จึงควรกําหนดราคาจําหนายแต

พอสมควร ทั้งตองคํานึงถึงความยุงยากในการช้ีแจงเหตุผลการข้ึนราคากับราชการไทยและฝายทหารญี่ปุน 

(ผานกรมประสานงานพันธมิตร) อีกดวย แตที่ประชุมอํานวยการไมเห็นดวย มีมติใหข้ึนราคาปูนซีเมนตตรา

ประภาคารและตราเสือ เปน 2 เทาของราคาเดิมคือ ตราประภาคาร เปนตันละ 105 บาท และตราเสือเปนตัน
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ละ 115 บาท สวนตราซุปเปอรใหข้ึนราคาเพียง 80% เปนตันละ 180 บาท เหตุผลที่ประชุมอํานวยการใหข้ึน

ราคาปูนซีเมนตเกินกวาที่ผูจัดการทั่วไปเสนอ เพื่อเอาเงินที่เกินมาใชจายคาเสียหายจากการถูกทิ้งระเบิด สวนที่

เหลือจะเก็บไวเปนเงินสํารอง เพื่อใชจายยามฉุกเฉินในยามสงคราม 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 444 (วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2487) จากเหตุโรงงานบางซื่อถูกระเบิด ที่

ประชุมอํานวยการจึงมีมติจายเงินปนผล 6% แทน 9% 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 445 (วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2487) ที่ประชุมอํานวยการลงมติใหเพิ่มอัตรา

คาจัดจําหนายจากตันละ 1.50 บาทเปนตันละ 2 บาท สําหรับปูนซีเมนตที่บริษัทไทยนิยมพาณิชย จํากัด จัด

จําหนายเองโดยไมคํานึงวาจําหนายแกราชการหรือเอกชนใหคิดจายไดต้ังแต 1 มิถุนายน พ.ศ.2487 โดยบริษัท

ยกเลิกเพิกถอนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 455 (วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2488) ปูนซีเมนตแข็งตัวแลวเนื่องจากเก็บมา

นาน บริษัทไมรับบดใหใหม เพราะจะไดปูนซีเมนตมีกําลังตํ่ากวาเดิม จะเสียช่ือเสียงของบริษัท ในขณะนั้นมี

การนําปูนซีเมนตแข็งตัวมาบดใหมออกขายกันทั่วไป บริษัทจะติดตอกับกระทรวงพาณิชยเพื่อใหทางราชการ

ออกประกาศตักเตือนประชาชนทราบขอเท็จจริง เพราะในระหวางนี้ยังไมมีพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง

ซึ่งจะควบคุมคุณภาพของวัตถุที่ใชในการกอสรางนั้น 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 456 (วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2488) หนังสือติดตอทางราชการ ขอใหออก

ประกาศตักเตือนประชาชนเร่ืองคุณภาพของปูนซีเมนตที่วางขายในทองตลาด 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 462 (วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2489) กระทรวงพาณิชยอนุญาตใหนําเขา

ปูนซีเมนตจากตางประเทศระหวาง 28 มีนาคม – 2 พฤษภาคม ทางการไดอนุญาตไปแลวจํานวน 5,143 ตัน

โดยใหอนุญาตแกผูขอทุกราย โดยไมคํานึงถึงจํานวนที่ควรจํากัดใหนําเขามา ซึ่งกระทรวงพาณิชยทําเร่ืองนี้โดย

ไมไดหารือกับบริษัท ทั้งที่บริษัทรวมกับทางราชการควบคุมปูนซีเมนตมาเปนเวลา 4 ป ซึ่งทางบริษัทจะเสนอ

กระทรวงพาณิชยใหอนุญาตนําปูนเม็ดเขามาจะดีกวาปูนซีเมนตสําเร็จรูป เพราะปูนเม็ดมาทําเปนปูนซีเมนตจะ

มีน้ําหนักเพิ่มข้ึน และโดยวิธีนี้ทางราชการจะควบคุมเร่ืองคุณภาพและราคาไดดีกวา 
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สวนการติดตอส่ังปูนเม็ดนั้นบริษัทเช่ือวาสามารถทําได แตหากนําเขาปูนเม็ดไมไดจึงคอยนําเขา

ปูนซีเมนตตามความตองการของประเทศเทานั้น เพราะถานําเขามากเกินไปก็ตองเก็บไวนานทําใหเส่ือม

คุณภาพ แลวยังเปดชองใหพอคาใชปูนซีเมนตเปนสินคาแลกเปล่ียนเอาเงินในประเทศไปซื้อสินคาพื้นเมือง

สงไปตางประเทศ แทนที่เราจะสงออกสินคาพื้นเมืองไปแลกเปล่ียนกับเงินตราตางประเทศที่เราขาดแคลนอยู

เปนวิธีการของพอคาเล่ียงการควบคุมการปริวรรตเงินตราตางประเทศของรัฐบาล ยิ่งไปกวานั้น ปูนซีเมนตที่

นําเขามาทุกรายใหมีการทดลองตามหลักวิชากอนจึงนําเขามาได เพื่อปองกันไมใหประเทศไทยถูกใชเปนตลาด

ระบายของเหลือใชจากสงครามซึ่งเส่ือมคุณภาพแลว (มีตัวอยางทางวิชาการ) สําหรับบริษัทเอง เมื่อไดรับ

กระแสไฟฟาจากกรมโยธาเทศบาลแลว ก็จะลดราคาจําหนายปูนลง และจะหารือกับทางราชการในเร่ืองราคา

กอน และบริษัทจะสงปูนซีเมนตออกไปจําหนายตางประเทศเพื่อชวยประเทศไทยจัดหาเงินตราตางประเทศ 

ความตองการปูนซีเมนตของตลาดทั่วไปในเวลานี้มีจํานวนไมถึงเดือนละ 1,000 ตัน การอนุญาตให

นําเขาปูนเปนจํานวน 5,143 ตันจะเปนการเสียหาย โดยเฉพาะเม่ือปูนซีเมนตที่นําเขาสวนมากใชถุงปานบรรจุ

ในฤดูฝนเก็บไวไมเกิน 1 เดือนก็จะเส่ือมคุณภาพ ทั้งรูกันวาพอคานําปูนซีเมนตเส่ือมปนกับปูนซีเมนตดีออกมา

ขายตลอดมา จึงใชปูนซีเมนตเส่ือมนี้ปนกับปูนซีเมนตของบริษัท ทําใหบริษัทเสียชื่อเสียงไปดวย ประชาชน

ไดรับความเสียหาย มีตัวอยางเกิดข้ึนหลายราย และรายหนึ่งถึงกับมีผูเสียชีวิต นอกจากนี้ การควบคุมของทาง

ราชการมีผลบังคับใชเฉพาะแตปูนซีเมนตของบริษัทเทานั้น ปูนซีเมนตตางประเทศสวนมากไมไดแจงปริมาณ

หรือถูกควบคุมแตอยางใด (มีผูแจงปริมาณเพียง 2 ราย) 

ต้ังแต 1 มิถุนายน เมื่อบดปูนเม็ดที่โรงงานบางซื่อได จะลดราคาสําหรับปูนตราเสือลงเปนตันละ 500

บาท สงมอบที่โรงงานบางซ่ือ สวนปูนขาว Hydraulic Lime ที่ออกจากโรงงานบางนาในเดือนมิถุนายน ควร

กําหนดราคาขายตันละ 250 บาท ถาราคานี้กองทัพเรือซึ่งเปนเจาของโรงงานเห็นชอบดวย 

รายงานการประชุมคร้ังที่ 463 (วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2489) หนังสือจากกระทรวงพาณิชยแจงวา

ทางราชการเลิกควบคุมปูนซีเมนตแลว  

รางจดหมายเวียนเพื่อสงแกผูถือหุน พรอมรางประกาศนัดประชุมวิสามัญเพื่อเพิ่มทุนของบริษัทกับ 

ขอใหที่ประชุมลงมติยืนยัน 2 คร้ังเปนมติพิเศษ สวนนายจิตตะเสน ปญจะ แจงการหารือกับนายกรัฐมนตรี และ
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ไดใหความเห็นในฐานะรัฐมนตรีคลังวาเห็นดวยกับหลักการเพิ่มทุน รวมถึงการเรียกเงินกินเปลา (หรือ

Premium) แตไมเห็นดวยกับการออกหุนประเภทไมตองชําระมูลคา (Free Shares) และไดสอบถามถึงกําลัง

การผลิตปูนในปจจุบันกับที่จะทําตอไปภายหนา เพื่อมั่นใจไดวาจะมีปูนซีเมนตพอสําหรับโครงการกอสรางของ

ประเทศซึ่งรัฐบาลจะดําเนินการขนาดใหญในอนาคตอันใกลนี้ ยังแจงดวยวารัฐบาลจะคํ้าจุนอุตสาหกรรมทํา

ปูนซีเมนตอันมีอยูแหงเดียวในประเทศ โดยจะไมเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึนอีก จึงขอใหบริษัทแบงผลกําไรที่หา

ไดชวยเหลือรัฐบาลเปนรายปในสถานการณการเงินที่ตึงตัวเชนนี้ ซึ่งบริษัทจะจําแนกเงิน 10% จากการขาย

ปูนซีเมนตทั้งหมดเปนเงินชวยราชการ แตขอยกเลิกการคิดราคาพิเศษสําหรับปูนซีเมนตที่ใชในการกอสรางของ

ทางราชการ 

นายกฯ ไดสอบถามเร่ืองโครงการถลุงแรเหล็กและทําเหล็กกลาโดยละเอียด และยํ้าการพึ่งตนเองของ

ประเทศไทยในเวลาเร็วที่สุด แลวถาติดขัดหาเงินตราตางประเทศตามแนวทางปกติไมได หรือมีการแขงขันจาก

ปูนซีเมนต เหล็ก และเหล็กกลาจากตางประเทศ ก็ใหผูจัดการทั่วไปนําเร่ืองไปแจงใหทราบ และส่ังใหผูจัดการ

ทั่วไปไปพบสักคร้ังหนึ่ง ไดตกลงกันวาการพบคร้ังนี้จะไดรางแผนการในปจจุบันและการขยายตัวตอไปใน

อนาคต โดยใหนายจิตตะเสน ปญจะ นําไปเสนอกอนเพื่อเปนแนวทางเจรจาในเวลาที่พบกัน 

ทานนายกฯ แสดงความไววางใจในความสามารถทางวิชาการและในทางมารยาทการคาของบริษัท วา

จะดําเนินกิจการที่รัฐบาลมอบหมายไดเปนอยางดี เช่ือวาบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวม

กอนส่ิงอ่ืนและรัฐบาลไมประสงคแทรกแซงในกิจการที่มอบหมายใหแกบริษัทแตอยางใด ตราบเทาที่บริษัทยัง

รักษามารยาทอันดีนี้อยู ขณะที่ดําเนินการคาแตผูเดียวในทํานองผูกขาด 

นอกจากนี้ทานนายกฯ แจงความประสงคจะขอเพิ่มกรรมการขึ้นอีก 2 ตําแหนง เมื่อถึงเวลาจะดําเนิน

กิจการอุตสาหกรรมถลุงแรเหล็กและทําเหล็กกลา 

คือภายหลังเจรจาตกลงกับรัฐบาล แกไขขอสัญญาเกี่ยวกับการถลุงแรเหล็กเรียบรอยแลว รัฐบาลจะ

แตงต้ังกรรมการขึ้นอีก 2 นาย ที่ประชุมอํานวยการไดหารือและลงมติบรรจุเร่ืองเพ่ิมกรรมการเขาระเบียบวาระ

เพื่อขอมติพิเศษในการประชุมวิสามัญฯ เพื่อเพิ่มทุนคร้ังนี้ แลวใหตําแหนงทั้ง 2 วางอยูกอน 
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เมื่อไดลงนามในสัญญาแกไขกับรัฐบาลแลวจึงคอยบรรจุ ทานนายกฯ ยังไดส่ังใหนายจิตตะเสน ปญจะ

ทาบทามผูจัดการทั่วไปเปนที่ปรึกษากิติมศักด์ิของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งที่ประชุมอํานวยการเห็นวาเปน

เกียรติแกบริษัทและผูจัดการทั่วไป และยังเปนการรวมมือระหวางรัฐบาลกับบริษัทเพื่อประโยชนของสวนรวม

เปนนโยบายที่บริษัทยึดถืออยูนานป นับต้ังแตทานนายกฯ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีคลังสมัยกอนสงคราม

ขอเสนอเพิ่มทุนจึงไดรับความเห็นชอบ และลงมติใหเรียกประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.

2489 เวลา 10.00 น. เพื่อเสนอที่ประชุมใหญฯ พิจารณาอนุมัติ 
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HSBC in Asia Pacific 

HSBC Group ยอมาจาก Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ธนาคารแหงนี้

ถือกําเนิดจากชุมชนที่ทําการคาทางชายฝงจีน ในชวงป พ.ศ.2403 - 2413 ซึ่งการเงินเพื่อการคายังไมไดพัฒนา

ไปมากและธุรกรรมสวนใหญยังคงบริหารงานโดยบริษัทการคาของชาวยุโรปเปนสวนใหญแทนที่จะเปน

ธนาคาร ในชวงป พ.ศ.2403 - 2413 นักธุรกิจทองถิ่นจําเปนตองมีระบบการเงินที่ตอบสนองและมีขนาดใหญ

กวาเดิม ในฮองกงผูนําธุรกิจตองการการบริการดานธนาคารที่เช่ียวชาญจากธนาคารที่เปนของตนเองและ

บริหารโดยทองถิ่น 

การกอ ต้ั งธนาคารในป  พ .ศ . 2408 ตอบสนองความต องการนี้  ด วยแรง บันดาลใจของ 

ThomasSutherland ซึ่งดํารงตําแหนง Hong Kong Superintendent of the Peninsular and Oriental 

SteamNavigation Company ผูกําหนดนโยบายการทําธนาคารโดยยึดหลักการธนาคารของสก็อต ซึ่งไดรับ

แรงสนับสนุนจากกลุมผูมีผลประโยชนชาวฮองกง รวมทั้งบริษัทการคาอเมริกันและอินเดีย บริษัทยุโรป เงินทุน

แรกเร่ิม 5 ลานฮองกงดอลลารใชลงทุนในฮองกง เซี่ยงไฮ และกัลกัตตา 

ธนาคารเปดดําเนินการคร้ังแรกในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2408 ที่ฮองกง โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูที่

เลขที่ 1 ถนนควีนส ดังเชนปจจุบัน 1 เดือนตอจากนั้น ในวันที่ 3 เมษายน เปดสาขาที่เซ่ียงไฮ ไดรับการตอบรับ

จากลูกคาเปนอยางดี ทั้งจากกลุมธุรกิจตางชาติ และจาก Compradores 

ความตองการใหธนาคารแหงนี้เปนของฮองกง และบริหารโดยฮองกง ตองใชการจัดการพิเศษแทนที่จะ

อยูภายใตกฎของอังกฤษหรือของอาณานิคม ซึ่งจําเปนตองมีสํานักงานใหญในกรุงลอนดอน ผูอํานวยการของ

ธนาคารไดหวานลอมให Treasury ในกรุงลอนดอนยอมรับการจดทะเบียนภายใตกฎของฮองกง ทําใหสามารถ

มีสํานักงานใหญในฮองกง (โดยไมเสียประโยชนเร่ืองการออกพันธบัตร และการลงทุนในกองทุนรัฐบาลทําให

ธนาคารสามารถจดทะเบียนในช่ือ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation ในเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2409 ซึ่งไดดําเนินงานภายใตกรอบเดิม จนกระทั่งป พ.ศ.2532 
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ธุรกิจในชวงแรกและการพัฒนา 

หลังจากต้ังธนาคารในฮองกงและเซ่ียงไฮ HSBC ไดสรางเครือขายตัวแทนและสาขาไปรอบโลก

ถึงแมวาเครือขายจะขยายไปถึงยุโรปและอเมริกาเหนือ แตก็ไดเนนการสรางตัวแทนในจีนและเอเชียแปซิฟก ใน

สาขาหลาย ๆ แหงในเอเชีย HSBC เปนผูบุกเบิกการธนาคารสมัยใหม การธนาคารเพื่อการคาเปนองคประกอบ

หลัก ทั้งในฮองกงและในตางประเทศ ถือเปนความชํานาญที่สืบเนื่องมาจากอดีต ธุรกิจ Bullion และ

แลกเปล่ียนก็สําคัญในระยะแรกเร่ิม ในญ่ีปุน ซึ่งเปดสาขาที่เมืองโยโกฮามา ในป พ.ศ.2409 HSBC ไดเปนที่

ปรึกษารัฐบาลในเร่ืองการธนาคาร และการแลกเปล่ียนเงินตรา ในป พ.ศ.2431 เปนธนาคารแหงแรกที่ถือ

กําเนิดข้ึนในประเทศไทย และไดพิมพธนบัตรเปนคร้ังแรกของประเทศ ภายในป พ.ศ.2443 เครือขายสาขาใน

เอเชียไดขยายไปถึงอินเดีย (พ.ศ.2410) ฟลิปปนส (พ.ศ.2418) และสิงคโปร (พ.ศ.2420) และในเมืองที่ปจจุบัน

เปนมาเลเซีย พมา ศรีลังกา และ เวียดนาม 

ในศตวรรษที่ 19 การธนาคารระหวางประเทศจําเปนตองมีนวัตกรรม และเผชิญกับความเส่ียงใน

ระดับสูง ในระยะแรกเร่ิม ธนาคารไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมมากเกินไป แตในชวงป พ.ศ.2418

ธนาคารไดหันมาเนนการเงินเพื่อการคา ( Trade Finance) Thomas Jackson ผูจัดการใหญ 3 สมัยในชวง

พ.ศ.2419 - 2445 เปนหัวเรือใหญที่กอใหเกิดการเติบโตและนําพาไปสูการเปนสถาบันการเงินชั้นนําในเอเชีย

การจะไดมาซึ่งชื่อเสียงนี้ Jackson และผูดํารงตําแหนงตอจากเขาไดรับแรงสนับสนุนจากผูจัดการและพนักงาน

ระดับลาง พนักงานเหลานี้หลายคนไดเร่ิมงานกับธนาคารรวมทุนอังกฤษ-สก็อต ไดรับการฝกอบรมในกรุง

ลอนดอนกอนจะมาทํางานในเอเชีย และการจะไดรับตําแหนงผูบริหารระดับสูง พนักงานจําเปนตองมี

ประสบการณที่แตกตางในหลาย ๆ ดานของธุรกิจที่ธนาคารทําอยู 

ธนาคารใหกับรัฐบาลในแถบเอเชีย 

ชื่อเสียงในระดับนานาชาติของ HSBC ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ตอเนื่องถึงตนศตวรรษที่ 20 มาจาก

ความสําเร็จในเร่ืองการเงินของรัฐบาล (Government Finance) กอน พ.ศ.2423 HSBC เปนธนาคารใหกับ

รัฐบาลฮองกง และเปนธนาคาร เพียงแหงเดียวหรือรวมกันกับรายอ่ืนใหกับรัฐบาลอังกฤษในจีน ญ่ีปุน ปนังและ

สิงคโปร การออกธนบัตรก็เปนบริการที่สําคัญในทุกสายธุรกิจของ HSBC เอง 
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ตัวอยางที่สําคัญของ Government Finance คือการใหเงินกูกอนใหญสําหรับจีน HSBC ออกหนี้

สาธารณะกอนแรกของจีน – หนี้ Foochow รอยละ 8 ในป พ.ศ.2417 และหลังจากนั้นก็เกือบทั้งหมดของหนี้

สาธารณะของจีน รวมถึงเงินกูเพื่อการกอสรางทางรถไฟและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ภายในป 

พ.ศ.2453 HSBC เปนผูผลักดันรายสําคัญใน China Consortium ซึ่งเปนตัวแทนหาเงินกูใหกบั จีน 

ธุรกิจในชวงตนศตวรรษที่ 20 

หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 ส้ินสุดลง นํามาซ่ึงความติดขัดในเร่ืองการคาระหวางประเทศ HSBC มองไป

ขางหนาและเล็งเห็นถึงการขยายตัวในตลาดเอเชีย ไดต้ังสํานักงานใหญแหงใหม บนเลขที่ 1 ถนนควีนส ในป

พ.ศ.2478 และอาคารสํานักงานแหงใหมในสาขาสําคัญ ๆ เชน กรุงเทพฯ ในป 

พ.ศ.2464 ที่กรุงมะนิลา ในป พ.ศ.2465 และที่เซ่ียงไฮ ในป พ.ศ.2466 สะทอนใหเห็นถึงความมั่นใจ

เปนอันมาก แตสถานการณกลับไมเปนตามที่คาดการณ การเมืองในจีนไมมั่นคง และในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต HSBC ตองเผชิญภาวะการแขงขันอันหนักหนวงกับธนาคารฮอลแลนดและฝร่ังเศส ในการรักษา

สัมพันธภาพที่ดีกับรัฐบาลจีน HSBC เปนผูนําในความพยายามสรางความมั่นคงใหกับเงินตราของจีน ตลอด

ชวงป พ.ศ.2473 - 2483 

สงครามโลกคร้ังที่ 2 พนักงานชาวยุโรปของ HSBC สวนใหญถูกจับเปนเชลยสงคราม ผูที่อยูใน

แมนจูเรีย ญ่ีปุน และอินโดจีน กลับประเทศ แตผูที่หนีไมไดก็ตองกลับเขาทํางาน ผูจัดการใหญ Sir Vandeleur 

Grayburn และผูสืบตอจากเขา D C Edmondston เสียชีวิตระหวางเปนนักโทษในฮองกง ขณะเดียวกัน ในป

พ.ศ.2484 อังกฤษไดเรียกรองให Arthur Morse (ประธานคณะกรรมการ) เปนประธาน HSBC ดวย 2 ป

ตอจากนั้น คณะกรรมการกรุงลอนดอนไดเปน Board of Directors และ Morse ไดดํารงตําแหนงทั้งประธาน

และผูจัดการใหญ 

ธนาคารหั่งเส็งเกิดข้ึน และเปนธนาคารขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของฮองกง  

ไมเพียงแตทําธนาคารเพื่อการพาณิชย ในป พ.ศ.2515 บริษัทที่มีชื่อวา Wardley Limited ซึ่งเปน

บริษัทลูกไดถือกําเนิดข้ึนเพื่อดําเนินธุรกิจ Merchant Banking บริษัทนี้ไดพัฒนาเติบโตตอเนื่องไปทั่วเอเชีย ใน
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ป พ.ศ.2524 เขาซื้อหุนจนมีอํานาจบริหารใน Equator Holdings Limited ซึ่งมีบริษัทลูกใหบริการดาน

Merchant Banking, Investment Banking บริการการคาและใหคําปรึกษาในทวีปแอฟริกา ในป พ.ศ.2538

ภายใตแผนงานเชิงกลยุทธในดาน Investment Banking และตลาดทุน Wardley ไดเขามาอยูในกลุม HSBC

และเปล่ียนช่ือเปนInvestment Bank Asia Limited 

HSBC ยังคงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ในตลาดที่มีการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  

โลกานุวัฒนในชวงป พ.ศ.2523 -2533 ไดเปดตลาดเงิน ซึ่งกอนหนานี้ไมยอมใหธนาคารตางชาติเขาไปดําเนิน

ธุรกิจ ในป พ.ศ.2528 HSBC ไดใบอนุญาตธนาคารในประเทศออสเตรเลีย และไดกอต้ัง Hongkong Bank of 

Australia Limited ในปถัดมา (ปจจุบันคือ HSBC Australia Limited) โดย HSBC Group ถือหุนเต็ม100% ใน 

ป พ.ศ.2530 และไดใบอนุญาตธนาคารในประเทศนิวซีแลนด ในป พ.ศ.2537 เปนธนาคารตางชาติแหงแรกที่

จดทะเบียนเต็มรูปแบบ ในประเทศมาเลเซีย กอต้ัง Hongkong Bank Malaysia Berhard (ปจจุบัน HSBC 

Bank Malaysia Berhard) 

ทิศทางใหมในเอเชียแปซิฟก 

HSBC Group ไดขยายบริการในจีนแผนดินใหญต้ังแตป พ.ศ.2513 ตามตอดวยการเปดระบบ

เศรษฐกิจ และมีสวนสนับสนุนการคาระหวางประเทศของจีนที่เติบโต ในป พ.ศ.2523 HSBC เปดสํานักงาน

ตัวแทนในปกกิ่ง และไดเปดสํานักงานเพิ่มตามหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ ในป พ.ศ.2527 เปนธนาคารตางชาติแหงแรก

ที่ไดรับใบอนุญาตธนาคารต้ังแตป พ.ศ.2492 ทําใหสํานักงานเสิ่นเจ้ินกลายเปนสาขาเต็มรูปแบบในป พ.ศ.

2540 HSBC เปนธนาคารนานาชาติแหงแรก ๆ ที่รัฐบาลจีนยอมใหทําธุรกิจที่เปนเงินหยวนของจีนได กอนป

พ.ศ.2545 HSBC เปนธนาคารที่มีเครือขายสาขามากที่สุดในจีนในบรรดาธนาคารนานาชาติดวยกัน เครือขาย

เหลานี้ขยายตัวออกไปดวยการรวมลงทุนกับ Partner รายอ่ืน ๆ ในป พ.ศ.2544 เขาซ้ือหุน 8% ใน Bank 

ofShanghai และในปถัดมา HSBC เขาซื้อหุน10% ใน Ping An Insurance Company of China ซึ่งเปนบริษัท

ประกันชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ 

ในประเทศอินเดีย ธุรกิจก็เติบโตเปนอยางมาก ป พ.ศ.2544 เปดสาขาเพียงหนึ่งเดียวซ่ึงเปดดําเนินการ 

365วันตลอดป ที่เมือง Pune ทางตะวันตกของอินเดีย และในปเดียวกัน HSBC ไดเขาสูธุรกิจประกันภัยใน
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อินเดียเปนคร้ังแรก รวมทั้งเปนผูนําในเร่ือง Global Resourcing Center เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

ศูนยเหลานี้ต้ังอยูในเมืองบังกาลอรและเมืองไฮเดราบัด ประเทศอินเดีย เมืองกวางเจาและเซ่ียงไฮ ประเทศจีน 

ในไซเบอรจายา ประเทศมาเลเซีย ศูนยเหลานี้มีสวนชวยให HSBC สามารถพัฒนาบริการดวยการทํา Back 

Office ในระดับสากล 

นอกเหนือจากการลงทุนในตลาดเกิดใหมอยางเชนจีนและอินเดีย HSBC Group ยังคงสรางความ

แข็งแกรงใหธุรกิจของตนเองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในออสเตรเลีย การเขาซื้อ NRMA Building Society ในป

พ.ศ.2544 ไดพัฒนาธุรกิจการใหบริการสินเช่ือบุคคล ตามดวยการโอนธุรกิจ Corporate Finance และ 

TradeFinance ใหกับ HSBC Bank Australia  

HSBC ยังคงใหความสําคัญกับแหลงกําเนิดเปนอยางมาก เห็นไดจากการลงทุนอยางมหาศาลในการ

กอสรางอาคารสํานักงานใหญในฮองกง ออกแบบโดย Sir Norman Foster ซึ่งเปดใชอยางเปนทางการในปพ.ศ

2529 มีสาขามากกวา 200 สาขาในฮองกงกอนป พ.ศ.2545 เครือขายตูเอทีเอ็ม ศูนยธนาคารอัตโนมัติและ

บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต 75% ของผูใหญในฮองกงมีบัญชีธนาคาร HSBC 

(เรียบเรียงจาก http://www.hsbc.com) 
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บริษัทไทยนิยมพาณิชย จํากัด 

บริษัทไทยนิยมพาณิชย จํากัด ต้ังข้ึนในป พ.ศ.2482 รัฐบาลถือหุน 70% โดยมีสมาชิกคณะราษฎร

หลายคนเปนกรรมการบริษัท เชน นายจรูญ รัตนกุล (หลวงเสรีเรืองฤทธิ์) นายเลง ศรีสมวงศ นายวิลาศ โอ

สถานนท หลวงเชวงศักด์ิสงคราม (ชวง ขวัญเชิด) กับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยถือหุน 30 % เพื่อ

ดําเนินกิจการขายสงและขายปลีก สินคานําเขา สินคาบริโภคที่ผลิตในประเทศใหกับชาวชนบทและสงออก

สินคาเกษตรไปตางประเทศ ในชวงนี้มีคณะผูสําเร็จราชการแผนดินทําหนาที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

อานันทมหิดล ซึ่งเสด็จประทับศึกษาอยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนด และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

เปนสถาบันอยูในความดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีนายปรีดี พนมยงค เปนรัฐมนตรีวาการ (พ.ศ.2481-

2484) 

บริษัทไทยนิยมพาณิชย จํากัด ประสบปญหาทางการเงิน ในชวงทศวรรษ 2490 โดยมีสาเหตุสําคัญคือ

การจายดอกเบ้ียที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะต้ังแตปพ.ศ.2497 - 2503 เสียหายทางเศรษฐกิจเปนจํานวนถึง 49 ลาน

บาท เมื่อเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่จายไปแลว (Paid-in Capital) ของบริษัทจํานวน 1 ลานบาท ทําให

เสมือนตองหยุดดําเนินกิจการไปต้ังแตกลางทศวรรษ 2490 เปนตนมา 

เรียบเรียงจาก 

ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ. เชียงใหม: สํานักพิมพตรัสวิน.

2539. หนา 208. 

Suehiro Akira, Capital Accumulation in Thailand 1855-1985. Chiang Mai: Silkworm Books, p.132, 

141. 
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นายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2475 - 2500) 

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา (กอน หุตะสิงห) 1/1 28 มิถุนายน พ.ศ.2475 -10 ธันวาคม พ.ศ.2475 

2. พระยามโนปกรณนิติธาดา (กอน หุตะสิงห) 1/2 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 - 1 เมษายน พ.ศ.2476 

3. พระยามโนปกรณนิติธาดา (กอน หุตะสิงห) 1/3 1 เมษายน พ.ศ.2476 - 20 มิถุนายน พ.ศ.2476 

4. นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) 2/1 21 มิถุนายน พ.ศ.2476 - 16 ธันวาคม พ.ศ.

2476 

5. นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) 2/2 16 ธันวาคม พ.ศ.2476 - 22 กันยายน พ.ศ.

2477 

6. นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) 2/3 22 กันยายน พ.ศ.2477 - 9 สิงหาคม พ.ศ.

2480 

7. นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) 2/4 9 สิงหาคม พ.ศ.2480 - 21 ธันวาคม พ.ศ.2480 

8. นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) 2/5 21 ธันวาคม พ.ศ.2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ.

2481 

9. พันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 3/1 16 ธันวาคม พ.ศ.2481 - 7 มีนาคม พ.ศ.2485 

10. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 3/2 7 มีนาคม พ.ศ.2485 - 1 สิงหาคม พ.ศ.2487 

11. พันตรี ควง อภัยวงศ 4/1 1 สิงหาคม พ.ศ.2487 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2488 

12. นายทวี บุณยเกตุ 5 31 สิงหาคม 2488 -17 กันยายน พ.ศ.2488 

13. หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช 6/1 17 กันยายน พ.ศ.2488 - 31 มกราคม พ.ศ.2489 

14. พันตรี ควง อภัยวงศ 4/2 31 มกราคม พ.ศ.2489 - 24 มีนาคม พ.ศ.2489 
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15. นายปรีดี พนมยงค 7/1 24 มีนาคม พ.ศ.2489 - 11 มิถุนายน พ.ศ.2489 

16. นายปรีดี พนมยงค 7/2 11 มิถุนายน พ.ศ.2489 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2489 

17. พลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสด์ิ (หลวงธํารงนาวาสวัสด์ิ) 8/1 23 สิงหาคม พ.ศ.2489 - 30 พฤษภาคม

พ.ศ.2490 

18. พลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสด์ิ (หลวงธํารงนาวาสวัสด์ิ) 8/2 30 พฤษภาคม พ.ศ.2490 - 8 พฤศจิกายน

พ.ศ.2490 

19. นายควง อภัยวงศ 4/3 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 - 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2491 

20. นายควง อภัยวงศ 4/4 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2491- 8 เมษายน พ.ศ.2491 

21. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 3/3 8 เมษายน พ.ศ.2491 - 25 มิถุนายน พ.ศ.2492 

22. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 3/4 25 มิถุนายน พ.ศ.2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.

2494 

23. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 3/5 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 

24. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 3/6 6 ธันวาคม พ.ศ.2494 - 24 มีนาคม พ.ศ.2495 

25. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 3/7 24 มีนาคม พ.ศ.2495 - 21 มีนาคม พ.ศ.2500 

26. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 3/8 21 มีนาคม พ.ศ.2500 -16 กันยายน พ.ศ.2500 
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กรรมการกับตําแหนงทางการเมือง (พ.ศ.2476 - 2492) 

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) 

รัฐมนตรี 

1 เมษายน พ.ศ.2476 - 20 มิถุนายน พ.ศ.2476 

16 ธันวาคม พ.ศ.2476 - 22 กันยายน พ.ศ.2477 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

22 กันยายน พ.ศ.2477 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2480 

ประธานสภาผูแทนราษฎร 

9 สิงหาคม พ.ศ.2480 - 11 มกราคม พ.ศ.2489 

24 มีนาคม พ.ศ.2489 - 11 มิถุนายน พ.ศ.2489 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

23 สิงหาคม พ.ศ.2489 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 

21 กุมภาพันธ พ.ศ.2491- 28 มิถุนายน พ.ศ.2492 

หลวงเดชสหกรณ (หมอมหลวงเดช สนิทวงศ) 

รัฐมนตรี 

10 ธันวาคม พ.ศ.2485 - 1 เมษายน พ.ศ.2486 

16 ธันวาคม พ.ศ.2481 - 7 มีนาคม พ.ศ.2485 
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รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

7 มีนาคม พ.ศ.2485 - 1 สิงหาคม พ.ศ.2487 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

1 สิงหาคม พ.ศ.2487 -31 สิงหาคม พ.ศ.2488 

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 - 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2491 

รัฐมนตรี 

21 กุมภาพันธ พ.ศ.2491 - 8 เมษายน พ.ศ.2491 

หมอมหลวงอุดม สนิทวงศ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

1 สิงหาคม พ.ศ.2487 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2488 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม 

17 กันยายน พ.ศ.2488 - 31 มกราคม พ.ศ.2489 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 - 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2491 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

21 กุมภาพันธ พ.ศ.2491 - 8 เมษายน พ.ศ.2491 


